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บทท่ี 5 ผลการศึกษา 

 
5.1 การเคล่ือนไหวของกลุมประชาสงัคมในเมืองเชียงใหม 
 

ในบทนี้จะนําเสนอถึงการเคล่ือนไหวของกลุมประชาสังคมในเมืองเชียงใหม ตอ
ประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง จากกรณีศึกษากลุมประชาสังคมท่ีมีการเคล่ือนไหวอยาง
ตอเนื่อง และมีการรวมตัวกันอยางชัดเจน แมวาแตละกลุมประชาสังคมจะมีเปาหมายในการทํางาน
ท่ีแตกตางกันไป ไมวาจะเปนดานส่ิงแวดลอม สังคม ผังเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
เปนตน ไดแก กลุมเพื่อนรวมงาน (People organization for Participation: POP) ชมรมจักรยานวัน
อาทิตยเชียงใหม กลุมชาวบานวัดเกต ชุมชนสุเทพ ภาคีคนฮักเจียงใหม โดยจะแบงการนําเสนอ
ออกเปน 3 สวนคือ วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม การเคล่ือนไหวตอประเด็น
ปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง และขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
เพื่อสะทอนปญหาเมืองเชียงใหมจากมุมมองของประชาชน ตลอดจนทําความเขาใจการทํางาน
ขับเคล่ือนขององคกรภาคประชาชนเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความเปนเมืองของ
เมืองเชียงใหม และผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ภาครัฐ และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ในทางปฏิบัติอยางแทจริง  
  
5.1.1 กลุมเพื่อนรวมงาน (People organization for Participation: POP) 
 

กลุมเพื่อนรวมงาน เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเร่ิมทํางานขับเคล่ือนในประเด็นปญหา
ความเปนเมืองในพื้นท่ีชุมชนแออัดในพื้นท่ีเมืองเชียงใหมนับต้ังแตป พ.ศ. 2539 โดยเร่ิมการสํารวจ
พื้นท่ีชุมชนแออัดท่ัวเมืองเชียงใหมซ่ึงในขณะน้ันมีเพียงไมกี่ชุมชน และหลังจากท่ีไดพูดคุยกับผูนํา
ชุมชนตางๆ ในขณะน้ันก็พบวาปญหาเร่ืองคลองแมขาเปนเร่ืองที่ควรจะมีการจัดการ ดังนั้นทาง
องคกรจึงเร่ิมเขามาทํากิจกรรมรวมกับชาวบานในแขวงเม็งราย และยังคงมีการพูดคุยและทํา
กิจกรรมรวมกับชาวบานจนถึงปจจุบัน และตอมาไดมีการขยายเครือขายไปยังชุมชนอ่ืนๆตลอดแนว
คลองแมขาถึงจังหวัดลําพูน หนวยงานรัฐ และเทศบาลนครเชียงใหมใหเขามารวมในการจัดการ
คลองแมขา เพราะท้ังชาวบานท่ีรวมกันผลักดันการจัดการคลองแมขาและองคกรมองวาคลองแมขา
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เปนทรัพยากรของชาวเมืองเชียงใหมทุกคน ดังนั้นจึงควรใหทุกคนไดมีสวนรวมในการจัดการคลอง
แมขา ซ่ึงเพิ่งเร่ิมดําเนินการในสวนท่ีขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2551 
 

1) วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม  
 
กลุมเพื่อนรวมงานมีวัตถุประสงคทํางานเพื่อสรางองคกรชาวบานใหเขมแข็งและ

สามารถดํารงอยูไดดวยตัวเองอยางรูเทาทันตอโครงการการพัฒนาตางๆที่เขามาสูชุมชน สงเสริมให
ชาวบานเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนและสามารถเช่ือมโยงกับโครงสรางทางสังคมดานตางๆได 
เพราะปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้ไมใชเพียงท่ีปรากฏใหเห็นเทานั้นหากแตยังมีเบ้ืองลึกอ่ืนๆอีกมากมาย
ท่ีชาวบานจําเปนจะตองรูและเขาใจ นอกจากนี้นโยบายหลายอยางของรัฐบาลตางก็มุงเนนมาท่ี
ชาวบาน ไมวาจะเปนในพ้ืนท่ีเมืองหรือชนบท รวมท้ังมีการสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากแก
องคกรชาวบาน หากชาวบานยังไมรูเทาทันตอการพัฒนา องคกรชาวบานออนแอ ก็จะนําชาวบาน
เขาสูวงจรอุบาท กลายเปนเคร่ืองมือของคนท่ีมีอํานาจ ดังนั้นถาองคกรชาวบานเขมแข็ง มีความรู
ความเขาใจตอโครงการการพัฒนาท่ีเขามาในชุมชนวามีอะไรบาง เปนอยางไร ทําใหชาวบาน
สามารถทั้งต้ังรับหรือรุกได และทางกลุมยังรวมแกปญหากับชาวบานโดยสนับสนุนดานการศึกษา
ตามความตองการของชาวบาน ไมวาจะเปนการไปศึกษาดูงาน จัดฝกอบรม จัดหาตัวอยางตางๆ เปน
ตน ดวยเพราะทางกลุมมองวาตองใหชาวบานมีความรูท้ังในส่ิงท่ีชาวบานยังไมรูและส่ิงท่ีชาวบาน
อยากรู เพื่อใหเทาทันกับการพัฒนาที่เขามา เม่ือชาวบานมีความรู ความเขาใจ และตระหนักกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะนําไปสูความสามารถในการแกปญหาตอไปได แมวาทางกลุมจะไมไดเขาไป
รวมจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนก็ตาม 

สําหรับในการทํางานนั้น ทางกลุมจะเร่ิมจากองคกรชาวบานท่ีเห็นปญหาดวยตนเอง
และพรอมท่ีจะแกปญหากอน จากนั้นจึงขยายไปยังชุมชนอ่ืน โดยมีหัวใจหลักในการทํางานคือ การ
กระตุนใหชาวบานเขาใจในสิทธิของตนเอง สิทธิของชุมชน กลาวคือ ในชวงแรกจะเนนท่ีการให
การศึกษาแกชาวบาน คอยช้ีแนะใหคําปรึกษาชาวบานในการแกปญหาดวยตนเอง แตในชวงหลัง
ทางองคกรไดเขาไปทํางานรวมกับโครงการตางๆจึงตองดําเนินงานตามเง่ือนไขของโครงการนั้นๆ 
แตในการทํางานรวมกับโครงการอ่ืนๆ นั้นทางองคกรยังคงมุงเนนเร่ืองสิทธิของชุมชนซ่ึงเปนหัวใจ
หลักของการทํางาน เพียงแตวิธีการดําเนินงานอาจจะแตกตางกันไปบาง เชน โครงการเมืองนาอยู 
ซ่ึงแมวาจะมีแนวทางการทํางานท่ีแตกตางกันแตทางองคกรก็ไดพยายามสอดแทรกประเด็นเพื่อทํา
ใหชาวบานเขาใจในเร่ืองสิทธิชุมชน เพื่อใหเกิดการแกปญหาดวยตนเอง ไปพรอมกับการ
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ปรับเปล่ียนวิธีการทํางานคือ เนนการทํางานในรูปแบบของภาคีมากข้ึน ประสานงานกับหนวยงาน
รัฐมากข้ึน ดวยเพราะในการทํางานท่ีผานมาทางกลุมจะมุงสนับสนุนใหชาวบานตอสูเรียกรองให
เกิดการจัดการแกไขปญหาโดยไมตองรอทางภาครัฐเขามาเปนผูดําเนินการ เนนการสงเสริมให
ชาวบานไดตระหนักรูวาชาวบานกับหนวยงานรัฐมีสิทธิเทาเทียมกัน 

สวนปญหาในการทํางานขององคกรท่ีเกิดข้ึน คือ ชาวบานยังคงไมกลาท่ีจะสะทอน
ปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือนําเสนอขอเสนอแนะตางๆในเวทีของการพูดคุยระดับใหญๆ รวมท้ังความ
แตกตางหลากหลายของชาวบานดวยเชนกัน นั่นคือ ในชวงแรกท่ีองคกรทํางานรวมกับชาวบานนั้น
พบวา ชาวบานเองยังไมใหความสําคัญท่ีจะเขามาทํางานรวมกับทางองคกรเนื่องจากตองทํามาหา
กินเล้ียงดูครอบครัว ดังนั้นทางองคกรจึงหันมาใหความสําคัญกับการใหเวลากับชาวบาน ในทาง
ปฏิบัติคือการลงพื้นท่ีพูดคุยกับชาวบาน การใหการศึกษา การกระตุนใหชาวบานเห็นความสําคัญ
กับการมีสวนรวม สรางกิจกรรมใหเกิดการรวมตัว เนื่องดวยวิถีชีวิตของชาวบานทุกวันนี้อาจทําให
อยูในภาวะตางคนตางอยู เพราะพอมีคนอพยพเขามาอยูอาศัยในชุมชนมากขึ้น จากท่ีเคยรูจักกันท่ัว
ท้ังชุมชนก็เร่ิมหางเหินกลายเปนคนแปลกหนาซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ประเด็นเร่ืองระบบอุปถัมภ
ก็อาจกลาวไดวาเปนปญหาใหญท่ีทําใหชาวบานไมสามารถหลุดพนจากแนวความคิดท่ีวา “จะตอง
รอหนวยงานภาครัฐเขามาเปนผูดําเนินการแกไขปญหา” ดวยเพราะรัฐกับชาวบานนั้นมีการอุปถัมภ
กันมาเปนเวลานานตลอดจนเขมแข็งข้ึนทุกวัน โดยเฉพาะนักการเมืองทองถ่ิน ดังนั้น ทางองคกรจึง
ขับเคล่ือนการทํางานอยางคอยเปนคอยไป ทํางานทีละเร่ือง โดยไมคาดหวังวาชาวบานจะตอง
ทํางานไดอยางประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคในทุกเร่ือง ขณะเดียวกันทางองคกรก็เร่ิม
เขาใจวิธีการทํางานของชาวบาน กลาวคือ ชาวบานรูจักท่ีจะบริหารความสัมพันธตอคนทุกกลุมท่ี
เขามาหา แมกระท่ังตอองคกรเพ่ือนรวมงานเอง ชาวบานไมไดอยูเฉยๆแลวรอใหคนก็ตามเขามา 
ชาวบานรูจักท่ีจะสานความสัมพันธและรูจักท่ีจะดึงองคกรตางๆ เขามามีสวนรวมในการแกปญหา
รวมกัน รวมท้ังชาวบานมีการจัดการวาคนท่ีเขามาจะมาสนับสนุนในดานไหนบาง สําหรับชาวบาน
แลว ชาวบานมองวาทุกคนท่ีเขามาสรางความสัมพันธหรือทํางานรวมกับชาวบานนั้นเปนภาคีของ
ชาวบาน  

นอกจากการทํางานดังท่ีกลาวมาขางตนแลว ทางองคกรยังพาชาวบานไปดูงานใน
พื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีปญหาใกลเคียงกัน เพื่อใหชาวบานไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ เรียนรู
แนวทางในการจัดการแกไขปญหาของชุมชนอ่ืนๆ เพื่อท่ีชาวบานอาจจะสามารถนํามาปรับใชใน
ชุมชนของตนได ไดเห็นโลกในมุมท่ีกวางข้ึนจากการไดรูจักพูดคุยกับผูคนหลากหลายกลุม 
ตลอดจนเปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันในการทํางาน ไมรูสึกโดดเดี่ยวเพราะไดรับรูวายังมีคน
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อ่ืนๆท่ีมีปญหาเชนกัน เนื่องจากบางคร้ังชาวบานมองวาตัวเองแกปญหาไมได ซ่ึงทําใหหลายคร้ัง
หลังจากกลับจากการดูงานจะทําใหชาวบานมีแรงฮึดสู และท่ีสําคัญคือองคกรเนนการทํากิจกรรม
รวมกับชาวบานอยางตอเนื่อง เพราะเปนการทําใหชุมชนไมหยุดนิ่ง มีการเคล่ือนไหว เกิดการ
รวมกลุมกันอยูตลอด 

 
2) การเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง  

 
องคกรเพื่อนรวมงานมองวาปจจุบันเมืองเชียงใหมมุงเนนการพัฒนาในเชิงการ

ทองเท่ียว ดังนั้นจึงมีการสรางสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวมากมาย ไมวาจะเปนถนน 
ทางดวน ถนนวงแหวนรอบนอก และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เพื่อรองรับผูคนท่ีหล่ังไหลเขามาเพื่อ
การทองเท่ียว รวมท้ังการสรางแหลงทองเท่ียว เชน ไนทซาฟารี อควาเรี่ยม เปนตน รวมท้ังเมือง
เชียงใหมยังมีการเติบโตแบบไรทิศทาง เพราะวาแตละหนวยงานตางวางโครงการโดยท่ีไมมีการ
พูดคุยหรือหารือกันกับหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ยกตัวอยางกรณีท่ีเห็นไดอยาง
ชัดเจนคือกรณีการจัดการคลองแมขา พบวา ในระดับจังหวัดเชียงใหมก็มีคณะกรรมการท่ีดูแลเร่ือง
แมน้ําคูคลอง สวนเทศบาลนครเชียงใหมก็มีแผนงานระดับเทศบาล สวนงานโยธาฯก็มีแผนการ
ทํางานของตน ซ่ึงตางก็ดําเนินงานตามแผนงานของตนโดยท่ีไมเคยเอาแผนงานเหลานั้นมาพูดคุย
รวมกันเพื่อประเมินวามีสวนไหนที่จะสามารถดําเนินการรวมกันไดบาง และอีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญ
คือ การขาดเวทีท่ีจะใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย ซ่ึงไมเพียง
เฉพาะชาวบานคลองแมขา แตหมายรวมถึงชาวบานท้ังหมดในเมืองเชียงใหมดวย ซ่ึงจะมีแต
เจาหนาท่ีรัฐไดกําหนดกัน จึงทําใหเกิดปญหาดังเชนท่ีเกิดข้ึนอยูในปจจุบัน  

ดังนั้นหากมองผลกระทบของความเจริญของเมืองเชียงใหมในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ถามองจากมุมเร่ืองชุมชนแออัดท่ีองคกรทํางานอยูก็อาจกลาวไดวา เม่ือการพัฒนา
เมืองเชียงใหมอยางดังขางตนมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ความตองการของรัฐในการใชพื้นท่ีของตัวเองก็
จะมีมากข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ก็จะกระทบเร่ืองท่ีอยูอาศัย ในกรณีท่ีชาวบานอยูใน
พื้นท่ีใจกลางเมืองหรือพื้นท่ีของเทศบาล ทําใหชาวบานอาจจะถูกไลท่ีได เปนผลพวงของความ
เจริญ อยางเชนกรณีท่ีดินของสถานีรถไฟ อาจเรียกไดวาเปนพื้นท่ีชายขอบท่ีไมไดรับความสนใจ 
แตเม่ือทางการรถไฟตัดถนนทําใหท่ีดินมีราคาแพงข้ึน และการรถไฟตองการท่ีจะระดมทุนของ
ตัวเองโดยใชพื้นท่ีชาวบานจับจองสรางท่ีอยูอาศัยโดยไมไดจายคาเชาใหกับทางการรถไฟ และเม่ือ
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การรถไฟตองการเอาพื้นท่ีของชาวบานไปใหเอกชนเชาชาวบานจึงตองหาท่ีอยูใหม หรือกรณี
ชาวบานท่ีอยูขางโรงแรมแมปงซ่ึงเปนท่ีดินของเทศบาลฯ และท่ีจอดรถโรงแรมทางดานหลังซ่ึง
จริงๆ เปนท่ีดินของเทศบาล แตวาโรงแรมก็คอยรุกเขามาใชพื้นท่ีของชาวบาน แลวก็คาดเดาอนาคต
ไววาถาชาวบานไมทําอะไร คือไมเสียคาเชาหรือวาเร่ืองสิทธิ ก็จะถูกโรงแรมแมปงรุกพื้นท่ี ถึงถา
ไมใชโรงแรมแมปงก็อาจจะเปนอยางอ่ืน เพราะวาท่ีดินตรงนั้นเปนท่ีดินใจกลางเมือง หรือกรณีการ
จัดการน้ําก็เห็นชัดจากโครงการไนทซาฟารี ชาวบานท่ีอยูรอบๆก็ไดรับผลกระทบโดยจากการแยง
น้ําซ่ึงยังไมนับรวมผลกระทบอ่ืนๆดังนั้นหากจะกลาววาการพัฒนาน้ันทําใหชาวบานจะมีเศรษฐกิจ
ดีข้ึน ทางองคกรมองวาอาจจะไมถูกนัก แตอยางไรก็ตามองคกรพบวายิ่งเมืองเชียงใหมเติบโต
เทาไหร ชาวบานยิ่งรวมตัวมากข้ึน ทําใหชาวบานเขมแข็งมากข้ึน เพราะเม่ือเกิดปญหาประกอบกับ
เมืองท่ีเจริญข้ึน ทําใหชาวบานเร่ิมคิดแลววาทําอยางไรใหตัวเองม่ันคงในสภาพความเจริญท่ีเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ ปญหาท่ีเกิดจากการเติบโตของเมืองเชียงใหมนั้นยังมีเยอะมาก ถามองโดย
ภาพรวม คือปญหาผังเมือง เพราะเกี่ยวโยงกับปญหาอ่ืนๆ เชน กรณีการกําหนดสีผังเมือง ทําให
พื้นท่ีบางแหงท่ีเดิมถูกกําหนดเปนเขตสีเหลืองถูกเปล่ียนเปนสีแดง ซ่ึงจะทําใหราคาท่ีดินบริเวณนั้น
สูงข้ึน ทําใหชาวบานเกิดความตองการขายท่ีดินมากข้ึน อาคารพาณิชยก็จะเร่ิมเขามาสรางในบริเวณ
นั้นมากข้ึน วิถีชีวิตของคนก็จะเร่ิมหายไปมากข้ึน สาธารณูปโภคก็จะเจริญข้ึน แตในทางกลับกันมัน
ก็ทําใหความสัมพันธของคนลดลง ซ่ึงมองวาเปนปญหาท่ีเขาข้ันวิกฤตท่ีควรจะมีการแกไข 

ปญหาใหญท่ีจะตามมาอีก คือ ปญหาการไลท่ี เพราะวาเม่ือราคาที่ดินแพงข้ึน เกิดการ
แยงชิง ชาวบานก็จะถูกผลักใหออกไปอยูนอกเมือง พื้นท่ีท่ีเคยเปนท่ีสาธารณะก็อาจจะถูกบุกรุก 
ชาวบานก็อาจจะถูกไลท่ี ซ่ึงตรงนี้มันเปนปญหาจากการวางผังเมือง เชน กรณีชาวบานคลองแมขา
นั้นพอมีการขยายถนนบริเวณโรงพยาบาลลานนา มีการตัดถนนท่ีวางทอสูงกวา ระดับน้ําท่ีจะไหล
เขามา ทําใหไมมีน้ําไหลเขามาในเมือง ทําใหน้ําเนา เพราะวาน้ําท้ิงของบานเรือนมันมารวมกันท่ี
คลองแมขา ซ่ึงเปนผลพวงจากการพัฒนาของรัฐในเร่ืองโครงขายถนน 

สําหรับการเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาดังกลาวนั้น เนื่องจากองคกรทํางานใน
ประเด็นหลักเร่ือง สิทธิชุมชน แตในทางปฏิบัติองคกรจะพิจารณาวาหากเนนในประเด็นเร่ืองสิทธิ
ชุมชนจะตองทํางานในเร่ืองใดบาง เพื่อใหส่ือถึงเร่ืองสิทธิชุมชน นอกจากนี้ยังมีเร่ืองส่ิงแวดลอมคือ 
คลองแมขา เพราะองคกรเร่ิมทํางานกับชุมชนแออัด ชุมชนท่ีไมม่ันคงในท่ีดิน ทําใหเกิดมี
กระบวนการตอสูเรียกรองกันมาตลอด กลาวคือ จะตองเกิดการมีสวนรวมในการวางนโยบาย
รวมกันระหวางชาวบานกับหนวยงานของรัฐในการดูแลรักษาคลองแมขา ไมใชใหใครดูแลฝาย
เดียว แตวาจะทําอยางไรใหท้ังชาวบาน หนวยงานรัฐ และองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีสวนท่ีทําใหน้ําในคลอง
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แมขาเนาเสียไดมาพูดคุยแลกเปล่ียนกันและทํางานรวมกัน กลาวคือ ชาวบานไดมีสวนเขาไปรวมใน
ระดับการตัดสินใจในการพัฒนาของเมืองจะตองทําอยางไร เพื่อแกปญหาท่ีตรงจุด เชน การ
แกปญหาคลองแมขาของเทศบาล คือ การดัดคลองและการขุดลอกคูคลอง แตกลับแกปญหาไมได
ซ่ึงชาวบานเองก็สะทอนออกมาอยางนั้น และยังไปซํ้าเติมใหปญหาหนักข้ึน และการผลักดันเร่ือง
เทศบัญญัติการแกไขน้ําเสีย ท่ีชาวบานควรจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย หาก
เกิดการมีสวนรวมดังท่ีกลาวมานี้เร่ืองนี้มันก็จะสามารถขยายไปเร่ืองอ่ืนได 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในประเด็นท่ีวากรณีท่ีเมืองเชียงใหมพัฒนาและมีความ
เจริญท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม จะทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย ทางกลุมเพื่อนรวมงานนั้นมี
ความคิดเห็นท่ีเห็นดวยวาจะมีปญหาเกิดข้ึนตามมา เพราะวาจะทําใหประชาชนจะอพยพเขามา
ทํางานและอยูในชมชนเมืองมากข้ึน หากไมมีการควบคุมการเติบโตของสังคมเมืองมันก็จะทําให
เกิดปญหาตอเนื่องเปนวัฏจักรท่ีวนกลับมาเหมือนเดิม  เชนกรณีท่ีไลคนออกจากปา คนก็มาหางาน
ทําในแหลงท่ีเจริญกวา เกิดเปนชุมชนแออัด เปนปญหาซอนทับกันไป ดังนั้นในการดูการเติบโต
ของเมืองไมใชดูเพียงเร่ืองของพื้นท่ี แตวาตองดูเร่ืองประชาชนท่ีเขามาอาศัยดวย  

และหากพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนของเมืองเชียงใหมแลวนั้น 
องคกรเพื่อนรวมงานมองวาปญหาเกิดจากการขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีมามองปญหา
รวมกัน คือ รัฐมุงท่ีจะทําตามแผนของตัวเอง คือการมองจากคนละมุม รัฐจะสรุปเองวาปญหาท่ี
เกิดข้ึนนี้สามารถแกไขไดโดยไมตองถามภาคประชาชน ซ่ึงท้ังนี้ภาคประชาชนก็หลากหลายท้ังตัว
ชุมชน และคนท่ีอยูในเมืองเชียงใหม ทําใหเกิดปญหาข้ึนอยาง เชนกรณีท่ีเรียกรองเร่ืองผังเมืองวัด
เกต ซ่ึงการกระจายอํานาจนั้นภาครัฐไมไดใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมพียงแคใหชาวบานเขาไป
เปนตัวประกอบ แตไมมีสวนในการตัดสินใจ คือทางหนวยงานรัฐคิดแผนงานของตัวเองไว  พอมา
จัดประชาพิจารก็ใหชาวบานมารับฟงนโยบาย ชาวบานมีสวนแครับรู เหมือนในกรณีผังเมืองคร้ัง
แรก รัฐไดจัดเตรียมความพรอมในทุกดานแลว ตอมาก็มาบอกชาวบานวาจะทําตามนโยบาย ก็ถือวา
เปนการมีสวนรวมแลว หรือหลายๆกรณีท่ีไดบอกวาดึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขามา
แกปญหาเร่ืองเมือง แตสุดทายแลวก็กลับไปใหอํานาจท่ีหนวยงานทองถ่ินและชาวบานก็กลายเปน
เบ้ียใหกับหนวยงานทองถ่ิน คือไมไดจะดึงตัวเองมาใหเทากัน ชาวบานเองก็มีขอจํากัดเร่ือง
เคร่ืองมือหรือเร่ืองส่ือตางๆดวยเชนกัน 
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3) ขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
 
การทํางานขององคกรเพื่อนรวมงานท่ีผานมาพบวา การตระหนักถึงความสําคัญของ

การเคลื่อนไหวเพื่อสวนรวมของชาวเมืองเชียงใหมนั้น ในพื้นท่ีท่ีทางองคกรลงทํางานดวยก็จะอยู
ในระดับหนึ่ง พื้นท่ีท่ีมีการทํางานแบบเวนระยะก็จะเปนอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงพื้นท่ีท่ีไดมีการทํางาน
อยางจริงจังก็สามารถบอกไดวาชาวบานรักคลองแมขา หวงแหน คิดท่ีจะทําใหมันดีข้ึน คือมี
จิตสํานึกสาธารณะอยูในระดับหนึ่ง แตก็ไมถึง 100% แตไดมีการปรึกษากันวาจะแกปญหากอยางไร 
ซ่ึงเปนชุมชนท่ีทางองคกรทํางานตลอดต้ังแตป พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนชุมชนท่ีอยูมานานและเห็นคลอง
แมขาต้ังแตน้ํายังใสสะอาด สวนชุมชนอีกกลุมหนึ่งท่ีไดมีการทํางานรวมกันก็คิดเพียงวาอยากท่ีจะ
รักษาคลองแมขา แตก็ไมรูวาการรักษาที่ถูกตองจะตองทําอยางไร คือเปนชุมชนใหมๆท่ีไมไดผาน
การทํางานรวมกับองคกรตางๆ 

การมีสวนรวมของคนเชียงใหมในเร่ืองคลองแมขายังไมมีความชัดเจน จะมีการทํา
กิจกรรมเปนชวงๆ แตวาขณะน้ีชุมชนก็เร่ิมท่ีจะทํากิจกรรม เพื่อจะดึงแนวรวม ซ่ึงสวนท่ีจะตองดึง
มาเปนสวนแรกคือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงลาสุดก็จะมีสมาคมไกดท่ีมีลูกคาเปนชาวตางชาติ  คือ
เปนกลุมท่ีเห็นความสําคัญของคลองแมขาและตองการท่ีจะฟนฟู ซ่ึงกลุมนี้เห็นความสําคัญเพราะ
ไดประโยชนรวมกัน ซ่ึงจะตางจากการเห็นความสําคัญของชาวบานท่ีมาจากจิตสํานึกท่ีไมได
ผลประโยชนตอบแทน ซ่ึงทางองคกรและเทศบาลไดปรึกษาหารือวาคนเชียงใหมมีความคิดเห็น
อยางไร ซ่ึงทางองคกรก็พยายามท่ีจะจัดเวทีใหมีการคุยกันระหวางคนท่ีเกี่ยวของกับคลองแมขา
ท้ังหมด เชน รานคา, ผูประกอบการ, นักวิชาการ เปนตน ซ่ึงขณะนี้ยังเปนเพียงโครงการที่มีการ
เสนอข้ึนมาเทานั้น โดยทางนายกเทศมนตรีไดเสนอวาควรนําแผนการของชุมชนและแผนงานของ
เทศบาลมาศึกษาดูวามีความสอดคลองกันมากเพียงใด จะไดไมเปนการทํางานท่ีซํ้าซอน ตางคนตาง
ทํา เพราะในขณะนี้เปาหมายในการทํางานตางกัน ซ่ึงเทศบาลจะเนนในเร่ืองขุด ลอก แตง ปรับ
คอนกรีต ซ่ึงเปนเร่ืองของการใชงบประมาณ ซ่ึงคิดวาเปนการแกปญหาเพียงคร้ังเดียวแลวทุกอยาง
จะเสร็จส้ิน ซ่ึงในความเปนจริงแลว มันเปนไปไดคอนขางยากแตเทศบาลก็ยังดําเนินการอยู 

สําหรับคนเมืองเชียงใหมมีสวนรวมในการจัดการ และพัฒนาเมืองนอยมาก ดูจากการ
ประชุมหลายๆ คร้ังท่ีจัดก็ไมมีชาวบานมาเขารวม เชน กรณีผังเมืองถึงแมวาจะมีชาวบานมารวมแตก็
มากันเพียงสวนนอย  สวนในกรณีอ่ืนก็ไมไดรับความรวมมือจากชาวบานเชนกัน  ซ่ึงปญหานั้น
ไมไดเกิดจากชาวบานไมอยากมาเขารวม เพียงแตรัฐไมเปดโอกาสให รัฐปดกั้นเร่ืองขอมูลขาวสาร 
ปดกั้นเร่ืองนโยบายท่ีจะทํา เพราะคําวามีสวนรวมของทางองคกรคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา บริหารรวมกัน ตรวจสอบรวมกัน ไมใชมีสวน
รวมแบบเปนองคประกอบหน่ึง ไมใชมีแตช่ือ ชาวบานจะตองตอบไดวาเอาหรือไมเอา แตวาทางรัฐ
ไมเคยใหชาวบานมีสวนรวมในระดับนั้น คือรัฐไมไดอธิบายวาการมีสวนรวมจะตองมีวิธีการ
อยางไร 

ดังนั้น เพื่อทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองพัฒนาท่ีนาอยูควบคูกับการสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา และแกปญหาของเมืองอยางแทจริง ทางองคกรจึง
สะทอนความคิดเห็นในประเด็นนี้วา เมืองเชียงใหมท่ีนาอยูคือ ตองมีคน แมวาทางองคกรจะทํางาน
เฉพาะเร่ืองคลองแมขาแตก็มองวาเมืองเชียงใหมจะตองมีคนเปนองคประกอบหลัก ไมใชมาบอกวา
จะเอาคนออกจากพ้ืนท่ีแลวพัฒนาพื้นท่ีใหเมืองนาอยู พอมาจับเร่ืองวัดเกตก็ยังยืนยันวาจะตองมีคน 
คือแมวาจะเปนเร่ืองการขีดสีผังเมืองเปนสีแดง พอมีการสรางตึก คนก็ตองยายออก ซ่ึงคนในท่ีนี้คือ 
คนในทองท่ี คนท่ีมาอยูกอน คือวิถีชีวิตตองยังดํารงอยูได ถึงแมจะไมใชคนในทองท่ีแตวาถาอาศัย
มานาน ก็ควรที่จะมีสิทธิในพื้นท่ีดวยอยางกรณีชาวบานคลองแมขา ซ่ึงอยูมา 50 กวาป อยางกรณีวัด
เกตที่อยูมากวา 100 ป ท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงเมือง คือไมใชเพียงแตจะเจริญแตทางวัตถุ ตองเจริญ
ดานจิตใจดวย ซ่ึงวิถีชีวิตไมจําเปนตองเปนเมืองเชียงใหมแบบอดีต แตวิถีชีวิตคือความสัมพันธกัน
ในยานนั้นในชุมชนนั้น และชาวบานคิดจะดูแลปกปองชุมชนของตัวเอง คือเปนชีวิตท่ีไมใชภาพฝน
เหมือนในนิยาย ซ่ึงตรงนี้ตองเร่ิมตนจากรัฐตองเปดโอกาสใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมคิด สะทอน
ปญหาอยางแทจริงในทุกเร่ือง และวางแผนจัดการแกไขรวมกัน คืออันดับแรกตองไมปดกั้น 
ไมอยางนั้นก็จะเกิดการทํางานซํ้าซอนกัน ซ่ึงความคิดเห็นของตนเองคิดวางบประมาณไดสูญเปลา 
แตจะมีวิธีการอยางไรใหมีความเปนกลางท่ีทุกคนมารวมกันคิดได แมวาจะมีปญหาตางๆมากมาย  
แตใหชาวบานไดมีสวนในการตัดสินใจแกปญหา คือการพัฒนาท่ีมาจากฝายเดียว ยังไงก็จะมีปญหา 
อยางรัฐไดเอาโครงการมาทํา แตวาถาชาวบานไมเห็นดวยโครงการก็จะไมดี หรือไมสําเร็จ  

การกระตุนการมีสวนรวมของชาวเมืองเชียงใหม ควรจะเร่ิมจากตัวคนเชียงใหมเอง 
เชน ตัวอยางเร่ืองคลองแมขา คือจะทําอยางไรใหชาวบานแกปญหาเร่ืองคลองแมขา คือ ชาวบาน
ตองเห็นปญหา และถาเร่ิมจากตัวชาวบานเองจะแกปญหายังไง คือไมตองรอเทศบาลหรือวาจังหวัด
จะแกปญหายังไง คือตองมองวาตนเองก็เปนคนทําใหเกิดปญหาวาจะแกไขยังไง ก็มีเร่ืองการทํา
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือน ซ่ึงชาวบานก็ย้ําวาเปนการแกท่ีตัวเองกอนท่ีจะปลอยลงคลองแมขา คือ
ตองเร่ิมแกมาจากตัวเอง พอเห็นผลก็จะเร่ิมขยายออกไป ซ่ึงพอทีการแกไขท่ีตัวเอง ตัวเองก็จะเร่ิมมี
จิตสํานึก ดังนั้นคนเชียงใหมท้ังเมืองตองเห็นปญหาของเมืองเชียงใหมและตนเองก็เปนหนึ่งในผูท่ี
ทําใหเกิดปญหานั้น และจะเร่ิมตนแกไขปญหาอยางไร คือตองเร่ิมตนจากปญหาและจะแกไข
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อยางไร คือท่ีผานมาชาวบานจะรอแตเทศบาลมาแกปญหา หรือรอหนวยงานตางๆมาแกให ชาวบาน
คิดวาตนเองไมสามารถแกได เพราะวามันเปนปญหาใหญ แตรัฐตองใหชาวบานคิดกลับดานวา ถา
ไมรอใหคนอ่ืนมาแก เราจะแกยังไง ซ่ึงตรงนี้ใชเวลานานมากในการสรางจิตสํานึก ซ่ึงทางองคกร
ทํางานมานานก็ยังไดทีละนอย และบางคนก็เห็นวาเปนปญหาแตก็ไมทําอะไร ซ่ึงถาไมกระทบกับ
ชีวิตชาวบานก็ไมลุกมาทําอะไร อยางกรณีของวัดเกต ถาไมกระทบกับชาวบาน ชาวบานก็ไมลุก
ข้ึนมา โดยชาวบานก็มองวาเปนปญหาใหญในระดับนโยบายซ่ึงชาวบานไมสามารถแกไขไดโดย
ลําพัง ก็ออกไปหาภาคีซ่ึงก็มาชวยกันคนละไมคนละมือเทาท่ีสามารถชวยได หรือสนับสนุนในเร่ือง
ตางๆ ไมจําเปนตองเปนเร่ืองเงิน ซ่ึงภาคีท่ีเขามาก็มีปญหาเชนกัน คือวัดเกตกับคลองแมขาจะ
คลายๆกันคือ เร่ิมจากตัวเอง เอาคนท่ีเจอปญหาเขามา พอรูวาตัวเองจะแกไขปญหายังไงก็จะไปดึง
คนอ่ืนท่ีเกี่ยวของเขามา  

การกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมตอการแกปญหาของชุมชน คือ ชาวบานและทาง
องคกรก็เร่ิมคิดกันวาตองมีคนรุนใหมเขามาทํางานดวย ซ่ึงตอนนี้ก็จะมีกลุมเยาวชน ท่ีอาจจะไมได
แข็ง 100 % แตวาก็ไดเขามาทํางานชวยผูใหญอยางนอยก็เร่ิมตนจากการชวยผูใหญทํางาน ก็จะ
เร่ิมตนซึมซับการทํางาน การแกปญหา และแนวทางของผูใหญดวย และมีแผนงานท่ีเปดโอกาสท่ีจะ
ใหเด็กเปนคนกําหนดวาตนเองอยากทําอะไร ซ่ึงจะทํากันในชวงปดเทอม คือหลักๆเพื่อใหเด็กได
เขาใจสภาพปญหาท่ีอยูรอบๆตัว เพราะวาเปนลูกชาวบานของคลองแมขา ซ่ึงปญหาคลองแมขามี
อะไรบางเราก็จะพาเด็ก ๆ ไปสํารวจ ไปเรียนรูสภาพจริง ไปเรียนรูวาปญหาคลองแมขาเกิดจาก
อะไรกันแน เพื่อใหเด็กๆไดเรียนรูในภาพรวมท่ีเกิดข้ึน 
 
5.1.2 ภาคีคนฮักเจียงใหม  
 

ภาคีคนฮักเจียงใหม เปนองคกรภาคประชาชนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน
หลากหลายอาชีพในรูปพหุภาคี เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมดานตางๆ ตาม
กรอบแนวทางท่ียึดความถูกตอง เปนธรรม  และยั่งยืน โดยเร่ิมจากในชวงราว พ.ศ. 2547 – 2548 ได
มีการเคล่ือนไหวเร่ืองการสรางกระเชาท่ีดอยหลวงเชียงดาว ซ่ึงขณะน้ันกลุมท่ีเคล่ือนไหวไดแก 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) กลุมไกด/บริษัทนําเท่ียวเชิงอนุรักษ นักธุรกิจท่ีใหความสําคัญกับเร่ือง
ส่ิงแวดลอม นักเขียน ศิลปนในเชียงใหมเปนหลัก การเคลื่อนไหวในชวงนั้นมีกิจกรรมตางๆ 
มากมาย นอกจากน้ีถามองยอนกลับไปก็จะเห็นวาในเชียงใหมไดมีการเคลื่อนไหวคัดคานกันอยู
หลายเร่ือง เชน การคัดคานกระเชาข้ึนดอยสุเทพ การคัดคานทางยกระดับ เปนตน จึงทําใหกลุมคนท่ี
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รวมกันคัดคานการสรางกระเชาดอยหลวงเชียงดอยก็รวมกันทํางานอยางเหนียวแนนและรูจักคุนเคย
กันไดระดับหนึ่ง และแมวาในทายท่ีสุดนายปลอดประสพ สุรัสวดี ผูกอต้ังโครงการจะออกมาบอก
วาไดยกเลิกโครงการดวยเหตุผลวาการทองเท่ียวท่ีเชียงดาวยังไมหลากหลายซ่ึงไมคุมทุนตอการ
สรางก็ตาม แตทางภาคีฯก็มองวาสวนหน่ึงนาจะเปนผลมาจากการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน
และส่ือมวลชนท่ีเขามามีสวนรวมเยอะมาก  

ในชวงเวลาดังกลาวกลุมท่ีทํางานเคล่ือนไหวไดรวมกันเปนภาคีคนฮักดอยหลวง และ
ตอมามีโครงการการพัฒนาขนาดใหญ (Mega Project) เกิดข้ึนบริเวณรอบๆ ดอยสุเทพ เชน ไนท
ซาฟารี พืชสวนโลก กระเชาข้ึนดอยสุเทพ สวนนก สวนเสือ เปนตน ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาที่ใหญ
มากท่ีจะสรางข้ึนบริเวณเชิงดอยสุเทพ ดังนั้นกลุมภาคประชาสังคมท่ีรวมตัวกันเปนภาคีดอยหลวง
เชียงดาว ซ่ึงกลาวไดวาเปนกลุมคนท่ีไมไดทํางานอนุรักษแบบหัวโบราณ เพราะมีท้ังส่ือมวลชน นัก
ธุรกิจ และกลุมคนหลากหลายสาขาอาชีพท่ีไมไดมีแนวคิดการอนุรักษใหทุกอยางเกาดั้งเดิมเพียง
อยางเดียว ตอมาจึงเร่ิมการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยมีประเด็นเร่ืองโครงการเมกะโปรเจ็ค
เปนโจทยรวม และต้ังคําถามวาเชียงใหมควรจะพัฒนาเมืองไปในทิศทางนี้หรือไม ในท่ีสุดจึงมีการ
รวมตัวกันอยางเปนทางการจากการประชุมรวมกันของประชาชน ตัวแทนกลุม/องคกรตางๆ เม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน 2548 ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเห็นวา
นโยบายพัฒนาเมืองเชียงใหมในขณะน้ัน มุงเนนการกอสรางโครงการพัฒนาขนาดใหญท่ีขาดการมี
สวนรวมของภาคประชาชน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีภาคประชาชนจะตองกําหนดนโยบายสาธารณะ สรางสํานึกพลเมืองในการดูแลทองถ่ินรวมกัน
กับภาครัฐฯ อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

 
1) วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม  

 
ภาคีคนฮีกเจียงใหม เปนการทํางานรวมกันของขบวนการประชาสังคมท่ีมีความ

หลากหลาย  ซ่ึงตางมีความหวงใยในทิศทางความเจริญของจังหวัดเชียงใหม โดยมีวิสัยทัศนของ
องคกรดังนี้คือ เพื่อปกปองและเชิดชูพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองในถ่ินไทยงามสืบไป เพื่อปกปอง
ดอยสุเทพ-สายน้ําปงซ่ึงเปนรากฐานแหงชีวิตของคนเชียงใหม เพื่อปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ทองถ่ิน จากการพัฒนาที่ไมมีธรรม และเพ่ือสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งใหกับสังคม ให
พลเมืองไดมีสวนในการกําหนดทิศทางการพัฒนา วัฒนธรรมท่ียั่งยืนรวมกัน  

องคกรสมาชิกท้ังหมดของภาคีคนฮักเจียงใหม ไดแก 
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1. เครือขายพระสงฆเพื่อการพัฒนาลานนา    
2. สถาบันโพธิยาลัย    
3. กลุมเสขิยธรรม      
4. สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน 
5. ชมรมเพ่ือเชียงใหม      
6. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 
7. ชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา    
8. มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง 
9. เครือขายความรวมมือดานส่ิงแวดลอมเชียงใหม 
10. สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน    
11. กองทุนส่ิงแวดลอมลานนา   
12. สมาคมพลเมืองเหนือเพื่อเสริมสรางพลังชุมชน 
13. สถาบันเสริมสรางพลังชุมชน    
14. กลุมนักธุรกิจเพื่อสังคมภาคเหนือ 
15. ศูนยธรรมชาติศึกษาปางแฟน     
16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
17. สมาคมอนุรักษนก     
18. สโมสรชาวแคมป     
19. มูลนิธิศักยภาพเยาวชน      
20. โครงการเมืองยั่งยืน 
21. ศูนยสนับสนุนส่ือภาคประชาชน    
22. มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน   
23. วิทยาลัยการจัดการทางสังคม    
24. ชมรมการจัดการมนุษย-สวล. 
25. ชมรมทัวรปาภาคเหนือ     
26. เครือขายเยาวชนภาคเหนือ  
27. กลุมเด็กรักดอยสุเทพ     
28. เยาวชนรักษลานนา  
29. ชมรมอนุรักษ มช.     



72 

30. กลุมหละออนฮักเจียงใหม  
31. ชมรมอนุรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
32. ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน มช.   
33. พรรคนักศึกษายุวธิปตย มช.    
34. ชมรมนักดนตรีเชียงใหม   
35. เครือขายวิทยุชุมชนชาวลานนา   
36. ภาคีความรวมมือกวี-นักเขียน-ศิลปน   
37. เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ     
38. เครือขายลุมน้ําปงตอนบน  
39. ชุมชนคนรักปา มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  
40.มูลนิธิฟนฟชีูวิต และธรรมชาติ 
41. คณะทํางานหอศิลปสลาเลาเลือง    
42. เครือขายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ 
43. กลุมสันปาตอง-แมวางเสวนา    
44. ทัวรเชียงใหมทางเลือกสีเขียว 
45. เครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลุมน้ําวางตอนบน 
46.เครือขายแมน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ขอมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2548, ฝายขอมูลภาคีคนฮักเชียงใหม) 
สําหรับการทํางานของภาคีฯนั้นจะเนนท่ีการเช่ือมรอยและหนุนเสริมมากกวาจะช้ีนํา 

กลาวคือ ตองทํางานไปดวยกัน ไมใชทํางานเปนผูนําเพราะวาหากเปนผูนําจะตองนําอยูเสมอ โดย
ภาคีฯ จะทํางานหลายบทบาทโดยพิจารณาวาถาเกิดมีปญหาขึ้น แตกลับไมมีหนวยงานหรือองคกร
ใดเขามาจัดการแกไขปญหา เชน ปญหาหมอกควัน จะเห็นวาพอถึงวิกฤตแตยังไมมีหนวยงานหรือ
องคกรใดขยับ ทางภาคีฯจึงสะทอนประเด็นวาทําไมหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมทําอะไร ซ่ึงตรงนี้เปน
บทบาทในเชิงกระตุนใหหนวยงานตางๆออกมาแกไขปญหา สวนกรณีพืชสวนโลก และไนท
ซาฟารี เปนบทบาทในเชิงของการตรวจสอบ โดยองคกรเครือขายท่ีรวมกันอยูในภาคีฯ ก็จะชวยกัน
ทําหนาติดตามในเร่ืองนี้ นอกจากนี้บางเร่ือง เชน การจัดทําผังเมืองรวมเชียงใหม ซ่ึงทางภาคีฯ มอง
วามีองคกรท่ีทํางานในประเด็นนี้อยางแข็งขันอยูกอนแลว ทางภาคีฯ ก็จะทํางานในลักษณะของการ
หนุนชวย สนับสนุนเร่ืองขอมูล และเช่ือมรอยองคกรท่ีเกี่ยวของ ขณะเดียวกันทางภาคีฯ ก็ยังทํา
หนาท่ีเปนผูนําเรียกรองในเร่ืองตางๆ เชน กรณีเร่ืองสัตวตายท่ีไนทซาฟารี ดังนั้นการทํางานของ
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ภาคีฯ จึงจะเนนบทบาทตามความเหมาะสมของสถานการณ โดยจะมีการพูดคุยถกเถียงแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รวมท้ังการคุยกันนอกรอบบาง เพื่อประเมินวากรณีไหนที่ทางภาคีฯควรจะขับเคล่ือน
ในนามองคกร ซ่ึงในการพูดคุยก็มักจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง ขอเสนอวิธีการจัดการปญหาท่ี
แตกตาง ทวาทางภาคีฯก็เห็นวาความคิดเห็นท่ีแตกตางนั้นเปนธรรมชาติของการทํางาน แตการ
ขับเคล่ือนอยางเหมาะสมกับสถานการณเปนเร่ืองท่ีใหความสําคัญมากวา ดังนั้นบางคร้ังจึงพบวาไม
จําเปนตองเคล่ือนไหวในนามของภาคีฯ ก็ได หากจะทําใหไดงานตามท่ีตองการ แตตองเนนท่ีความ
ถูกตอง หรือบางคร้ังก็ทํางานในฐานะท่ีเปนเครือขายขององคกรท่ีเปนเครือขายสมาชิกของภาคีฯ
ดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตาม การเคล่ือนไหวของภาคีฯท่ีผานมาพบวาไมคอยมีปญหา เพราะวาภาคีฯ
เองยอมรับในความหลากหลายอยูแลว แตก็ตองระมัดระวังในบางประเด็นท่ีมีความออนไหว เชน 
ประเด็นเร่ืองการเมือง แตท่ีผานมาบางคร้ังก็จะเปนการแกปญหากันคนละที เชน ปญหาเร่ืองหมอก
ควัน ก็จะพบวา องคกรพัฒนาเอกชนก็จะมีแนวทางการทํางานไปในทิศทางหน่ึง ขณะท่ีนักวิชาการ
หรือกลุมส่ือมวลชน ศิลปนก็อาจจะทํางานในอีกทิศทางหนึ่งเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงหากมอง
อีกดานหน่ึงนั้นถานําไปสูการแกไขปญหาไดก็ควรทํางานกันตอไป เพราะวาบางคร้ังก็ไม
จําเปนตองทํางานไปพรอมกัน อาจจะจัดการกันจากคนละมุมแตในท่ีสุดก็แกไขปญหาได ซ่ึงการ
จัดการกับปญหาอุปสรรคในการทํางานของภาคีฯ คือ จะตองสรางใหเกิดประเด็นรวมเพราะวาการ
ทํางานคอนขางหลากหลาย และการเชื่อมรอยประสานจะตองตอเนื่อง ซ่ึงท่ีผานมายังไมคอย
ตอเนื่องในเชิงการทํางานเครือขายและการส่ือสาร ท้ังภายในองคกรและประชาชนในเครือขาย ซ่ึง
เปนเร่ืองท่ีสําคัญมากตองปรับปรุงกันตอไป และการท่ีสมาชิกของภาคีฯ ทํางานแบบอาสาสมัคร 
กลาวไดวามีขอดีและขอบกพรองคือ การทํางานอาสาสมัครเปนรูปแบบการทํางานท่ีเปนจริง 
เนื่องจากจะพบวาในสังคมมีคนหลากหลายอาชีพ แตกลับมีคนกลุมหนึ่งใชเวลาของตัวเองมาใชใน
การแกไขปญหาของเมือง ซ่ึงทางภาคีฯกลับตองการใหมีการกระจายความเปนอาสาสมัครแบบน้ี
ออกไปใหมากข้ึน สวนขอบกพรองหรือผลสําเร็จของการทํางานนั้นไมใชเร่ืองสําคัญ ทางภาคีฯมอง
วาการทํางานท่ีเกิดข้ึนกลับเปนบทเรียนใหกับตัวบุคคล/องคกรไดเรียนรู ซ่ึงบทเรียนท้ังหมด
สามารถนํามาใชพัฒนาตัวเอง  หากพิจารณาในภาพรวมการทํางานของภาคีฯนั้นสะทอนใหเห็นวา
สังคมมีการเรียนรูอยูตลอด แงมุมของสังคมมีความหลากหลาย และหากถามวาเมืองเชียงใหมควร
จะเปนอยางไร อาจกลาวไดวาไมมีคําตอบท่ีสําเร็จรูป กลาวคือ การท่ีภาคีฯคิดวาเชียงใหมควรจะ
เปนเมืองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม อาจจะไมใชความคิดเห็นของคนในเชียงใหมสวนใหญ
ก็ได ดังนั้นทางภาคีฯจึงตองรับฟงความคิดเห็นอ่ืนๆ ทางภาคีฯ จะมาสรุปและเรียกรองใหคนใน
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เชียงใหมคิดเหมือนภาคีฯ ไมได แตควรจะตองใหมีการถกเถียง แลกเปล่ียนกัน ซ่ึงเปนจุดท่ีสําคัญ
มากกวาส่ิงท่ีทางภาคีฯคิดจะไดรับการผลักดันไปยังไง และท่ีสําคัญท่ีสุดไมวาจะเปนระหวางกลุม
คนหรือองคกร จะตองรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง ซ่ึงอาจจะเปนความคิดท่ีถูกหรือผิดก็ได หาก
กระบวนการนี้เกิดข้ึนจริงก็จะสามารถเรียกไดวาเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 
2) การเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง  

 
ภาคีคนฮักเจียงใหมมองวาความเจริญของเมืองเชียงใหม เปนการพัฒนาท่ีกอใหเกิด

ความเจริญแบบไรทิศทาง กลาวคือ เมืองเชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียว ศูนยกลางการศึกษาและ
เศรษฐกิจ เกิดการเติบโตทางอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจการทองเท่ียว จะเห็นวามีโรงแรม 
รานกาแฟ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงหากมองดานดีก็เปนการสรางรายไดใหแกคนทองถ่ิน สวนเร่ือง
การศึกษาก็ทําใหคนมีโอกาสทางการศึกษา ทําใหคนเชียงใหมเปนคนท่ีความรูดี มีการศึกษา แตการ
เติบโตของเมืองเร็วเกินไป สังเกตเห็นไดชัดวาปสองปหลังมาน่ีสถานบันเทิงในคูเมืองมันมีจํานวน
เพิ่มข้ึน บางแหงอยูใกลวัด มีคนแตงตัวโปมาโบกเรียกคนเขารานอยูหนาวัด ซ่ึงถาจะมองกันจริงๆ
แลว วัดในเมืองเชียงใหมมีเยอะมาก อาจกลาวไดวาสวยกวาหลวงพระบาง แตเนื่องจากเชียงใหมนั้น
พัฒนาอยางไมมีการวางแผน ทําใหหลายอยางถูกปลอยปะละเลย มีการกอสรางส่ิงกอสรางมากมาย
บดบังความสวยงามทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขณะเดียวกัน การพัฒนาเมืองเชียงใหมยังเปนไป
อยางผิดท่ีผิดทาง เพราะโครงการตางๆ ไมไดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงหรือเปน
เพียงพิธีกรรม เชน การกอสรางประตูระบายน้ําแมน้ําปง ซ่ึงจะมีร้ือฝายพญาคํา หนองผ้ึง ทาวังตาล
ออก ซ่ึงเปนโครงการท่ีสะทอนถึงการแกไขปญหาอยางเฉพาะจุดของภาครัฐ ซ่ึงทางภาคีฯ ก็เคยจัด
เสวนาใหญ เพื่อต้ังคําถามตอการจัดการท่ีเกิดข้ึน แมวาโครงการนี้ทุกวันนี้จะหยุดสรางไมได แตก็
เร่ิมสรางไมได  

นอกจากนี้ แมวาจะมีปญหาท่ีเกิดจากการเติบโตของจังหวัดเชียงใหมเกิดข้ึนมากมาย 
แตคนเชียงใหมมักจะไมคอยรูวาอะไรมันเปนปญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน อยางเชนกรณีเร่ืองผังเมือง 
เม่ือโครงการเกิดข้ึนแลวชาวบานถึงจะรู หรือเร่ืองหมอกควัน ซ่ึงแมวาจะมีกลุมคนท่ีทํางานรณรงค
มาเปนเวลานาน แตชาวบานกลับไมรู ซ่ึงพอชาวบานรับรูก็พบวาหมอกควันเต็มเมืองแลว 
นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นวา หากเร่ืองใดท่ีกระทบตัวเอง ชาวเชียงใหมจะกระตือรือรน แตถาไม
กระทบก็จะเฉย และแมวามีเร่ืองท่ีกระทบตนเองก็ยังคงมองวาเปนเร่ืองไกลตัว ยกตัวอยางเชน 
ชาวบานเหมืองฝายคงไมไดรูสึกกระทบอะไรมากกับเร่ืองผังเมือง หรือชาวบานในเมืองอาจจะไมได
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รูสึกรวมกับเร่ืองฝายมากนัก ท้ังนี้อาจกลาวไดวาเปนการบริหารจัดการท่ีขาดการมีสวนรวมจาก
ประชาชน ดานหนึ่งรัฐก็ไมเปดใหเขารวมขณะเดียวกันคนเชียงใหมเองก็ไมเขารวม ตัวอยางเชนเม่ือ
ทางจังหวัดเปดใหประชาชนเขารวมในแผนยุทธศาสตรเมืองเชียงใหม แตวาจะทําหรือเปลาอันนี้ก็
ข้ึนอยูกับผูปฏิบัติงาน แลวอยางการท่ีจะเปดให ทัณฑสถานหญิงเปนสวนสาธารณะ ก็ยังมีคนท่ีเขา
ไปมีสวนรวมนอยอยู ดังนั้นท้ังสองฝายตองรวมกัน 

และแมแตการทองเท่ียวเอง ก็มีคําถามท่ีวา ผลประโยชนจากการทองเท่ียวไปตกอยูท่ี
ใคร มีนักทองเท่ียวมาท่ีนี่ มีโรงแรมใหญๆ สปาใหญๆ ขันโตกใหญๆ แลวคนตัวเล็กๆ ท่ีนี่เคาได
ประโยชนจากการทองเที่ยวแคไหน มันอยูท่ีใคร หรือวาตองมีเงินหนาถึงจะได และถามองเร่ือง
การศึกษา เชียงใหมมีสถาบันการศึกษาท่ีใหความรู แตวาสถาบันเองตอบสนองตอเมืองอยางไร เชน 
เม่ือพูดถึงเร่ืองตึกสูง แตพอหันมองมช. กลับพบวามช.เองก็สรางตึกสูงมากมายเหมือนกัน แลวจะ
ขับเคล่ือนเร่ืองนี้กับไดอยางไร เพราะมหาวิทยาลัยยังไมไดสรางแบบอยางใหกับสังคมได ไม
สามารถสรางแบบอยางใหคนทองถ่ินมีความแข็งแรงได 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากภาคีฯเร่ิมจากการที่มีสถานการณเกิดข้ึน คนท่ีเขามารวมกัน
เปนเครือขายของภาคีฯ ผานการต้ังคําถาม โดยทางกลุมมองวาไมใชการคัดคานกับโครงการตางๆ
ในเมืองเชียงใหม ซ่ึงเปนกิจกรรมในเชิงต้ังรับจากนโยบายที่ภาครัฐกําหนด และเร่ิมท่ีจะระดม
ความคิดวาแลวนโยบายท่ีประชาชนกําหนดเองนั้นควรจะเปนอยางไร นอกจากนี้การทํางานของ
ภาคีฯซ่ึงเปนการทํางานเปนเครือขายท่ีรวมกันอยางหลวมๆ กระท่ังพระก็เขามารวมดวย เพราะวา
มันมีหลายโครงการ เชน การจะทําใหลานครูบาศรีวิชัย เปนศูนยการทองเท่ียวแบบครบวงจร ก็มี
การเขามาพูดคุยกันของคนเพ่ือรับฟงความคิดเห็นดานตางๆ นอกจากนี้ทางภาคีฯ ยังทําหนังสือ “ไม
รัก ไมบอก” ซ่ึงรวบรวมแหลงทองเท่ียวท่ีผลประโยชนมันไมไดไปกระจุกท่ีคนมีเงิน มีทุนหนา
เทานั้น เพราะวาในเนื้อหามันเปนรานเล็กๆนอยๆ ในเมืองเชียงใหม ซ่ึงทําออกมา 4 เลมแลว และ
ขายดีมาก ซ่ึงตรงนี้ก็สะทอนถึงการพัฒนาเมืองเชียงใหมท่ีผลประโยชนมันไมเทาเทียมอยางเห็นได
ชัด 

และถามองไปภาคสังคมอื่นๆ จะเห็นวาเชียงใหมมีกลุมท่ีทํางานตรวจสอบการพัฒนา
ท่ีไมสมเหตุสมผล ซ่ึงสวนใหญจะแกปญหากันไปตามประเด็น มีปญหาทีก็รวมที แตไมไดทํางาน
อยางรวมกันท่ีมองเปนภาพรวม ดังนั้นทางภาคีจึงทํางานโดยการต้ังคําถามตอการพัฒนา และสราง
ขอเสนอในการพัฒนาในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยเปนการพัฒนาท่ีมองในภาพรวม มีการผลักดัน
ต้ังแตระดับนโยบายมาจนถึงระดับผูปฏิบัติงานในทองถ่ิน เชน การทําหนังสือขอขอมูล เพื่อนํา
ขอมูลมาเปดเผยกับสาธารณะ 
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การเคล่ือนไหวของภาคีฯนั้นจะเนนท่ีการตั้งคําถามและตรวจสอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
เชียงใหมในหลายๆประเด็น ต้ังแตเร่ืองหมอกควัน การจัดการน้ํา ชุมชนเมือง และกระตุนใหคน
เชียงใหมเองเห็นวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองของตนเอง ไมใชใหใครคนใดคนหนึ่ง องคกรใด หรือหนวยงาน
ใดมารับผิดชอบไดท้ังหมด คือหากพูดถึงเร่ืองสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองท่ีควรจะเปนดวย 
เพราะฉะน้ันจึงไมใชการเนนงานออกมาเปนกอนๆ แตเนนเร่ืองการเสนอปญหา สรางเครือขายเพื่อ
แกไขรวมกัน เชน พื้นท่ีดอยสุเทพซ่ึงภาคีฯ ไดเขาไปผลักดันใหเกิดการทํางาน ซ่ึงไปเกี่ยวของกับ
ชมรมเพื่อดอยสุเทพ คือจะผลักดันเร่ืองพื้นท่ีในฐานะท่ีดอยสุเทพเปนปาใกลเมือง แตกลับมี
ผลกระทบตางๆมากมาย เชน รถจํานวนมากข้ึนดอยสุเทพ ส่ิงกอสรางตางๆมากมายรอบๆ ปญหาไฟ
ปา หาบเรแผงลอยหนาวัดพระธาตุ และปญหาขยะ ซ่ึงเปนเร่ืองใหญมาก ดังนั้นจะแกไขเปนเร่ืองๆ
ไมได หรือองคกรใดองคกรหนึ่งไมได จึงไปผลักกันหลายๆจุด ตรงนี้อุทยานฯก็รวมดวย ชวน
ชาวบานมาพูดคุยวาดอยสุเทพท่ีนาอยูคืออะไร ไมใชการเอาโครงการตางๆไปลง และมีการผลักดัน
ในเชิงการศึกษาวิจัยควบคูไปกับการทํางานเชิงเครือขาย 

ประเด็น และมุมมองรวมของภาคีฯ คือ ในภาคีฯมีองคกรรวมเปนเครือขายอยู 40 กวา
องคกร แตในการขับเคล่ือนแตละเร่ืองไมไดขับเคล่ือนไปพรอมกันหมด อาจจะขับเคล่ือนไปแบบ 3 
-  4 องคกรรวมกัน เชนกรณีลาสุดคือ ชมรมอนุรักษนกรวมกับภาคี รวมกับกลุม dog rescue รวมตัว
กันเพื่อท่ีจะไปยื่นหนังสือใหกับไนทซาฟารีกรณีสัตวตาย ซ่ึงกรณีแบบนี้ไมไดขับเคล่ือนกันทุก
องคกรหรือการเคล่ือนไหวในประเด็นเชิงการเมือง คือการเมืองมันมีหลายแบบ ซ่ึงบางองคกรก็
อาจจะเห็นตาง คือทุกคนอาจจะไมไดเห็นสอดคลองกันไปหมด ซ่ึงบางองคกรอาจจะไมไดเขารวม
ในบางประเด็น บางสถานการณก็ได ไมจํากัดวามันจะตองตายตัววาไปไหนไปดวยกัน เพราะมันให
ความสําคัญในความแตกตางเชิงความคิดอยูมาก เพราะแตละองคกรมันไมเหมือนกัน จุดยืนไม
เหมือนกัน ทํางานตางกัน ซ่ึงตัวภาคีฯมันจะมีกลุมคนหลักๆอยู แตไมไดมีตําแหนงจริงๆ คือมี
ประธานและทุกคนเปนกรรมการมาเขารวมพูดคุยกัน 

จุดรวมของคนท่ีเขามาในภาคีฯคือ ไมใชคนท่ีทํางานพัฒนา (NGO) มีความ
หลากหลายในเชิงอาชีพ และจุดแข็งท่ีสุดคือ เปนองคกรท่ีทุกคนเขามาทํางาน จะเปนอาสาสมัคร
ทํางาน ไมมีผลประโยชนในการเขามาทํางานรวมกัน อะไรท่ีมันขับเคล่ือนไปดวยกันท่ีไมใชเปน
ประเด็นเดียวกันมันเกิดข้ึน เพราะวามันมีจุดหนึ่งท่ีพวกเราเห็นรวมกันวามันไมถูกตอง ซ่ึงมองวา
เนื้อหาท่ีเคล่ือนมันเห็นส่ิงท่ีเราขยับไปดวยกันได แตความคิดความเขาใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจจะไม
เทากัน แตมองวาก็เปนการเรียนรูรวมกัน มาเติมซ่ึงกันและกัน คือทุกคนมอง ต้ังคําถามกับปญหา
ของเมืองรวมกันอยูแลว ดังนั้นการขับเคล่ือนจึงเนนไปท่ีการพูดคุยกัน 
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ตอนนี้การทํางานของภาคีฯมีทิศทางการทํางาน เปนยุทธวิธีการทํางานกับคนเชียงใหม 
ซ่ึงคนทํางานในภาคีฯก็เรียนรูไปดวยกัน การรวมกลุมกันมันทําใหเห็นแงมุมท่ีหลากหลายมากข้ึน 
มองวามันเปนการยอสวนสังคม จึงวางยุทธศาสตรการทํางานใน 3 เร่ืองคือ  

1. การเมืองภาคประชาชน เชน การรณรงคใหมีการถายทอดสดการประชุมสภา
ทองถ่ิน ต้ังแต อบต. อบจ. เทศบาลนครเชียงใหม คือตอนนี้อยูในระหวางดําเนินการ ซ่ึงตรงนี้มอง
วาเราไมรูวาเทศบาลกําลังทําอะไร รวมท้ังเทศบาลอาจจะไมไดกระตือรือรนอะไรมากนัก 
โดยเฉพาะการประชุมสภา เราไมรูเร่ืองท่ีเคาคุยกัน ท้ังเร่ืองโครงการ, งบประมาณ, ผลท่ีได ดังนั้น
เราจึงกําลังดําเนินการท่ีจะใหมีการแถลงขาวประจําเดือน การประชุมสภาเปนอยางไรเอามาให
ประชาชนไดรูวาเทศบาลนี้กําลังทําอะไร รวมไปถึงรายละเอียดการใชงบประมาณในบางเร่ืองท่ีควร
ไดรับการเปดเผย ซ่ึงเปนการกระตุนองคกรทองถ่ิน  

2. รณรงคใหประชาชนสนใจเร่ืองนี้มากข้ึน เพราะวาบางทีไดแตบนวาอบจ.วาทํา
อะไร แตวาเราจะตองมีชองทางในการบน ประชาชนเองก็ตองรับรูขอมูลตรงนี้ ซ่ึงมันจะทําใหคน
ช่ัวมีโอกาสทําช่ัวลดลง โดยหวังไปขางหนาวาจะทําใหคนดีกลาเขาไปทํางานในองคกรทองถ่ินมาก
ข้ึน เพราะวาถามันอยูในสายตาประชาชน มันจะเปนเกราะปองกันตัวของนักการเมืองทองถ่ิน ท่ี
ผานมามันเหมือนเปนแหลงหาผลประโยชน แตวาตอนนี้เราจะสรางวัฒนธรรมการเมืองใหมยังไง 
ใหการเมืองทองถ่ินเปนเร่ืองของคนท่ีอยากจะเสียสละ อันนี้คือส่ิงท่ีเรียกวา การเมืองภาคประชาชน 
เชน มีความพยายามเคล่ือนไหวเพื่อใหมีการเลือกต้ังผูวาเชียงใหม  

3. การพยายามสรางเวทีสาธารณะตางๆ สวนทางดานวัฒนธรรมก็มีการขยับ เพราะ
มองวาเชียงใหมมีความโดดเดนทางวัฒนธรรม มีการรวมกันของหนวยงาน องคกรทางดาน
วัฒนธรรม มาคุยกันวาวัฒนธรรมเชียงใหมท่ีมันดี ท่ีไมใชเพื่อขาย ท่ีมันยกระดับจิตใจคนได สวน
เร่ืองส่ิงแวดลอม เปนประโยชนมากจากการท่ีมีคนหลากหลายในภาคีฯ เม่ือเร่ิมท่ีการสรางพื้นท่ีสี
เขียวจึงพบวามีคนมากกมายท่ีทําเร่ืองนี้อยู ซ่ึงกําลังประสานกัน  

ท้ัง 3 เร่ืองท่ีพูดมา คือเร่ืองเดียวท่ีวา อนาคตเชียงใหมมันควรเปนอยางไรโดยท่ี
ประชาชนกําหนด หมายความวาตอไป การเลือกต้ัง การกําหนดนโยบาย นักการเมืองทองถ่ินและ
ขาราชการจะตองถามประชาชนใหมากกวานี้ แมวาชวงหลังๆทางราชการพยายามสรางการมีสวน
รวมมากข้ึน แตมันเปนการมีสวนรวมอยางไร อันนี้ตองมาดู ซ่ึงจะเห็นวาวิธีคิดก็มีพัฒนาบาง ไม
พัฒนาบาง คือไมพัฒนาไปตามนโยบายที่กําหนดมาก็มี ก็เลยลําบากในการทํางาน มีบางท่ีกาวหนา 
เชน อบต.ดอนแกว เร่ืองพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองการจัดการขยะ ซ่ึงท่ีพบท่ีสําคัญคือเร่ือง 
ธรรมภิบาล การมีการบริหารที่โปรงใส ดังนั้นจึงพรอมท่ีจะตอบคําถามเม่ือมีส่ือเขามา แตบางท่ีจะ
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ไมคอยตอบคําถามหรือตอกับส่ือ เพราะอาจจะกลัวถูกถามได ดังนั้นหากพิจารณาสาเหตุของปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึนของเมืองเชียงใหม ทางภาคีฯพบวาปญหาเกิดจากนโยบายของภาครัฐ และการเติบโต
ของเมืองจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับ นโยบาย นักการเมือง และขาราชการ ผูซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจ
เร่ืองตางๆ ของเมืองเชียงใหม 

 
3) ขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ภาคีคนฮักเจียงใหมมองวา ความต่ืนตัวทางการเมืองของคนเชียงใหมสวนใหญยังมี

นอยอยู แตในชวงหลังดีข้ึน เพราะวาถาเคาปลอยปะละเลยแลวผลกระทบจะเกิดท่ีตัวเคา คือตองใช
เวลาใหประชาชนไดเรียนรู และท่ีเชียงใหมการเคล่ือนไหวของประชาชนท่ีหลายๆ คร้ังแลวสําเร็จ 
จึงทําใหเกิดการเคล่ือนไหวตื่นตัว ทําใหประชาชนสวนหน่ึงม่ันใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการ
เคล่ือนไหว แมวาบางโครงการจะไมเลิกไปซะทีเดียว แตก็ตองทํางานอยางระมัดระวังมากข้ึน 
ดังนั้นเม่ือมีการต้ังคําถาม การตรวจสอบได และเปล่ียนแปลงได สงผลกับสํานึกของประชาชน แต
ถาใหไปไกลกวานั้นประชาชนจะตองสามารถกําหนดอนาคตได ซ่ึงทุกวันนี้ชาวเชียงใหมๆ ได
เรียนรูในจุดนี้ 

การใหความสําคัญของคนท่ัวไปตอการมีสวนรวมของเมืองเชียงใหมนั้นพูดยาก ยัง
เห็นวามีนอยอยู ซ่ึงตรงนี้ ในการใหขอมูลขาวสารหรือการคาดหวังจากประชาชน เราตองมีรูปแบบ 
คือ มีการส่ือสารท่ีดี มีรูปแบบมารองรับ เชน กรณีตึกสูง กรณีหมอกควัน อาจจะมีคนไมเห็นดวย
เยอะแยะ แตวาเคาจะแสดงออกทางไหน เคาจะทําอะไรไดบาง อันนี้เปนเร่ืองท่ีตองคิดตอ สําหรับ
คนทํางานทางสังคม และการชวยหรือการมีสวนรวมมันมีหลายระดับ แมกระท่ังเร่ืองท่ีมันเปนเร่ือง
ของตัวเอง ตองคิดเยอะวาจังหวะเวลา รูปแบบกิจกรรม ซ่ึงตรงนี้ตองมีคนประสาน จะรอใหมัน
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไมได นอกจากน้ีจะตองมีการสรางกระบวนการในการเขาใจและรับฟง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพื่อใหเกิดคําตอบท่ีหลากหลาย และเปดใหคนเขาสูกระบวนการ
แกปญหาไดหลากหลายมากนอยแคไหน อยูท่ีกระบวนการวิธีการ ซ่ึงส่ิงท่ียากท่ีสุดในกระบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม คือทัศนคติของตัวเอง ซ่ึงเราก็ตองมีหลักการของเราอยู 

นอกจากนี้เพื่อทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองพัฒนาที่นาอยูควบคูกับการสราง
จิตสํานึกใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา และแกปญหาของเมืองอยางแทจริงนั้น การ
ใหขอมูลขาวสาร เปนส่ิงสําคัญมาก คือ คนเชียงใหมมีโอกาสในเร่ืองการศึกษา และโอกาสทาง
สังคมเยอะเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ซ่ึงการรวมตัวของภาคีฯ ท่ีมีคนหลากหลาย ทําใหเกิดการ
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แลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร ดังนั้นเม่ือเราแกโจทยท่ีความไมรูขอมูลขาวสาร ประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได ความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนมันจะทําใหคนมีขอมูล มีความรูและ
นําไปสูการต้ังคําถาม ซ่ึงแมวาทุกคนจะรูวาตัวเองมีสวนในการทําลายส่ิงแวดลอม แตการสราง
จิตสํานึกนั้นตองใหเวลากับแตละคน ซ่ึงก็ตองแกกันท้ังสังคม คือสวนหนึ่งมาจากนโยบายท่ีใหญโต
เกินกวาคนเล็กๆ จะแกไขอะไรได แตพอรวมกันเปนกลุมกอน มีขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ มีการ
ทํางานโดยเชิงเครือขายท่ีแข็งแรง บวกกับการกระตุนสํานึกของแตละคน คือมันตองรอยกันหลายๆ
คนจึงจะแกไขปญหาไดดวย  

ท้ังนี้ตองมีชองทางในการส่ือสารกันระหวางท้ังทางภาครัฐและประชาชนในการมี
สวนรวมในการพัฒนา คือไมใชสรางการมีสวนรวมแบบมีตัวแทน และเปนองคกรท่ียืดหยุน มี
ความหลากหลายท่ีถูกตองเหมาะสม และเปนประโยชนตอสวนรวม และไมใชการทํางานแบบ
เรียกรอง แตเปนการกระตุนใหคนต้ังคําถามกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปจจุบันทางภาคีฯยังไมมีการ
ดําเนินการในสวนของการกระตุนใหเยาวชนเขามามีสวนรวม แตมุงเนนการทํางานท่ีมีอาสาสมัคร
จากหลายๆ สาขามาชวยในการแกไขปญหามากกวา 
 
5.1.3 ชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหม 
 

ชมรมจักรยานวันอาทิตย เชียงใหม เกิดข้ึนมาจากปญหารถติดและมลพิษท่ีเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนต/รถจักรยานยนตในเมืองเชียงใหม เนื่องจากมองเห็นวาปญหารถติดใน
เมืองเชียงใหมนั้นเร่ิมชัดเจนข้ึนจนทําใหเกิดปญหาการทําผิดกฎจราจรตามมาอยางมาก แม
สถานการณรถติดนั้นจะมีข้ึนในเมืองเชียงใหมมานับต้ังแตกอน พ.ศ. 2539แลวก็ตาม  

 
1) วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม  

 
ชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหมเคล่ือนไหวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคเชิญชวน

ใหชาวเชียงใหมเห็นคุณคาของจักรยานและหันมาใชกันแพรหลายมากข้ึน เพื่อลดมลพิษจากไอเสีย
และมลภาวะทางเสียงในเขตเมืองเชียงใหม เพื่อลดปญหาจราจรติดขัดและประหยัดพลังงานเปน
ทางเลือกของการออกกําลังกายของคนเชียงใหม และเพื่อสงเสริมใหเมืองเชียงใหมนาอยูและนามา
ทองเท่ียวสําหรับชาวไทยและชาวตางประเทศ  
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ปจจุบันสมาชิกของชมรมฯประกอบดวย ชาวเชียงใหมและชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูใน
เชียงใหมทุกเพศทุกวัย และมีอายุระหวาง 8 – 76 ป 

สําหรับการรณรงคเพื่อลดมลพิษโดยการใชจักรยานนั้น ในชวงกอนป พ.ศ. 2539 ได
เร่ิมมีองคกรท่ีรณรงคการใชจักรยาน องคกรแรกคือชมรมเพื่อเชียงใหม ซ่ึงมีแกนนําหลักๆ เปนครู/
อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมหรือสถาบันอ่ืนๆใกลเคียง โดยรณรงคเพื่อใหคนหันมาใช
จักรยานเพื่อลดการใชรถยนตและรักษส่ิงแวดลอม อีกนัยหนึ่งคือ เปนการรณรงคเพื่อสรางให
ลานนามีความเขียว เปนความเขียวท่ีสดใสและสะอาด แตเนื่องจากการรณรงคในคร้ังนั้นแกนนํา
ของกลุมไมไดทําการรณรงคอยางตอเนื่อง มีลักษณะเปนการชวนมารวมกันข่ีจักรยาน กลาวคือเปน
การรณรงคแบบหยั่งเชิงเพื่อประเมินวาชาวเมืองเชียงใหมจะสนใจเขามารวมมากนอยแคไหน
เทานั้น ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ไดมีการรณรงคการใชจักรยานอีกคร้ังโดยเจาหนาท่ีรัฐ 
นั่นคือ สารวัตรจราจร แมวาจะไมใชเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจสูงสุดในงานจราจรก็ตาม เนื่องจาก
มองเห็นวาปญหารถติดในเมืองเชียงใหมนั้นเร่ิมชัดเจนข้ึนจนทําใหเกิดปญหาการทําผิดกฎจราจร
ตามมาอยางมาก เพราะที่ผานมาทางตํารวจจราจรไดพยายามแกปญหารถติดดวยการออกคําส่ังให
ตํารวจจราจรเกงๆมาปฏิบัติหนาท่ีในการโบกใหทางตามส่ีแยกใหญๆ แตในทายท่ีสุดกลับทําให
เจาหนาท่ีเหลานั้นปวยเพราะสูดดมมลพิษมากเกินไป ดังนั้นจึงมีการรณรงคใหชาวเมืองเชียงใหมใช
จักรยานเฉพาะในวันอาทิตยข้ึน ซ่ึงกลุมผูรณรงคจะปนจักรยานไปตามถนนโดยท่ีมีคนนําและจะมี
เจาหนาท่ีตํารวจและอาสาจราจรมาคอยโบกทางใหทางตามทางแยกหลายสาย โดยเจาหนาท่ีจะ
อํานวยความสะดวกดวยการหยุดรถอื่นๆเพื่อเปดทางใหกับจักรยาน ทําใหประชาชนในเมือง
เชียงใหมท่ีเขารวมในขณะนั้นรูสึกปลอดภัยในการข่ีจักรยานจากการท่ีมีเจาหนาท่ีตํารวจมาดูแล
ต้ังแต 7 โมงกวาจนถึง 9 โมง ซ่ึงท่ีผานมาเคยมีคนมารวมปนจักรยานรณรงคในวันอาทิตยถึง 300 
คน/คร้ัง แตอยางไรก็ตาม ทางเจาหนาท่ีก็ยังไมสามารถผลักดันใหใชจักรยานในวันอ่ืนๆได ดังนั้น
จึงกลายมาเปนช่ือของชมรมฯ ในทุกวันนี้  

ตอมาทางแกนนําของชมรมมีแนวคิดเร่ืองการรณรงคอยางตอเนื่องจึงคิดเร่ืองเสนทาง
จักรยานข้ึน โดยศึกษาจากการใชจักรยานในยุโรป ท้ังเสนทางเปนอยางไร มีกฎจราจรที่สนับสนุน
จักรยานอยางไร เพราะท่ีประเทศไทยไทยน้ันยังไมใหความสําคัญกับการใชจักรยานจึงไมมีการออก
กฎหมายหรือกําหนดสัญลักษณจราจรเพื่อรองรับการใชจักรยาน มีเพียงปายจักรยานชิดซาย ซ่ึง
ไมไดส่ือความหมายวาใหรถอ่ืนดูแลรถจักรยาน และแมกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไมมีการกําหนดใชปาย
จักรยานในเชียงใหม อีกนัยหนึ่งคือ การผลักดันเร่ืองเสนทางจักรยานก็เพื่อทําใหคนในเชียงใหมหัน
มาใชจักรยานในชีวิตประจําวันกันมากข้ึน ในยุคสมัยท่ีคานิยมเก่ียวกับการใชจักรยานไดเปล่ียนไป
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นั่นคือมองวาการใชรถยนตนั้นสะดวกสบายกวาจักรยาน รวมทั้งเม่ือไมมีความปลอดภัยในการใช
จักรยานจึงทําใหนอกเหนือจากวันอาทิตยแลวมีคนปนจักรยานนอยมาก สาเหตุหลักคือ คนท่ีใช
จักรยานตางคนก็มาจากตางท่ีและตองการไปคนละท่ี รวมทั้งไมมีตํารวจจราจรเพียงพอท่ีจะมา
บริการเหมือนวันอาทิตย ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบการจัดการท่ีดี ดังจะเห็นไดวาในชวงท่ี
ราคาน้ํามันแพงข้ึนมาก คนในเชียงใหมก็หันไปซ้ือจักรยานมาใชกันเยอะข้ึน แตวาก็ปนอยูไดไม
นานเพราะรูสึกกลัว เม่ือไมมีระบบการจราจรที่รองรับจักรยานเลย ซ่ึงผูนําชมรมฯเองสนับสนุนให
มีการนําเอาโครงการเสนทางจักรยานท่ีไดรับความเห็นชอบมาปรับประยุกตใชกัน แตทวาโครงการ
ดังกลาวไมเกิดข้ึนในทางปฏิบัติจริงเพราะทางภาครัฐของเชียงใหมยังไมใหความสําคัญและไมมี
วิสัยทัศนในเร่ืองนี้ แมวาจะมีคนท่ีขับเคล่ือนในเร่ืองนี้อยูแตทางภาครัฐก็ไมดําเนินการใดๆ ขณะท่ี
ทางชมรมฯก็ทําไดเพียงการรณรงค ซ่ึงดานหน่ึงแมจะรณรงคใหตอเนื่องและเขมขนอยางไรก็ตาม 
หากไมยกประเด็นเร่ืองนโยบายสาธารณะข้ึนมาก็ไมตางกับการทํางานท่ีเสียเวลาเปลา 

นอกจากนั้นทางชมรมฯ ไดมีการพูดคุยนําเสนอประเด็นเร่ืองเสนทางจักรยานระหวาง
เจาหนาท่ีตํารวจ แตกลับไมไดรับการสนับสนุนจากตํารวจช้ันผูใหญ รวมท้ังหัวหนาของฝายงาน
จราจรเอง เนื่องจากมองวาจักรยานวิ่งชา เปนอีกหนึ่งสาเหตุท่ีทําใหรถติด ทางชมรมฯจึงมองวาไม
ควรรอแตทางเจาหนาท่ีตํารวจ ควรที่จะมีการกอต้ังองคกรของเปนชมรม ซ่ึงสามารถเสนอเร่ืองไปท่ี
ผูวาราชการเชียงใหมไดเลย อยางไรก็ดี ผูวาฯเองก็บอกวาไมมีอํานาจในการทําเสนทางจักรยาน 
เพราะอํานาจหนาท่ีมันมีหลายองคประกอบดวยกัน กลาวคือ เทศบาลนครเชียงใหมเปนหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบการทาสี ตีเสน ปกปาย ทําเคร่ืองหมายบนทองถนน ใหเกิดเสนทางจักรยานหรือ
ชองจักรยาน สวนตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายในการออกประกาศท่ีกําหนดวาอนุญาตใหมีเสนทาง
จักรยานในถนนเสนใดบางหรือในถนนแตละเสนนั้นควรจะมีระบบการจราจรแบบใด อาจกลาวได
วาจากอํานาจหนาท่ีขางตนเทศบาลตองกลายเปนลูกนองตํารวจในทางนิตินัย ขณะท่ีในความเปน
จริงนายกเทศมนตรีมีอํานาจเยอะกวาในการดูแลประชาชน แตกฎหมายกลับไมไดใหอํานาจตรงน้ี
ไวกลายเปนอํานาจของเจาพนักงานจราจร  

หลังจากนั้นทางชมรมฯจึงขอความรวมมือไปท่ีผูวาฯจ.เชียงใหมโดยตรง ซ่ึงทางผูวาฯ
ก็ไดขอความรวมมือใหคนหันมาใชจักรยานและดูแลคนท่ีใชจักรยาน  แตการประกาศ
ประชาสัมพันธนั้นมีในส่ือนอยมาก เพราะฉะนั้นความรวมมือจึงมองไมเห็นและในทางปฏิบัติก็ไม
มีอะไรเกิดข้ึน ตอมาทางชมรมฯจึงเร่ิมเสนอใหมีเสนทางจักรยาน การพูดคุยเร่ืองนี้มันออกไปทาง
ส่ือมวลชนอยางไรไมทราบ แตเจาหนาท่ีตํารวจท่ีรณรงคไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนและไดรับ
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ความชื่นชมจากประชาชนมาก อาจกลาวไดวาไดเกิดเสนทางจักรยานในหัวใจข้ึนมาแลว นั่น
หมายความวาทุกคนมีหัวใจของทางจักรยาน มีเสนทางจักรยานในเชิงนามธรรมเทานั้น 

แมวาการทํางานผลักดันเร่ืองเสนทางจักรยานดูเหมือนวาจะลมเหลวในภาพรวม แต
หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวาความลมเหลวนั้นเกิดข้ึนจากการทํางานผิดข้ันตอนของ
เจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของและการไมดูแลรถยนตท่ีจอดทับบนเสนทางจักรยานมากกวาความ
ลมเหลวจากความผิดพลาดของเสนทางจักรยาน แตลมเหลวเพราะผิดข้ันตอน หรือลมเหลวเพราะ
ไมดูแลรถยนตท่ีจอดในทางจักรยาน ตอมา สพช.ไดสนับสนุนใหเมืองเชียงใหมเปนหนึ่งใน 30 
เมืองสําหรับแผนเสนทางจักรยาน ซ่ึงทางเทศบาลฯ ก็รับนโยบายมาปฏิบัติใชโดยกําหนดใหถนน 
35 สาย รอบคูเมือง (ไมท้ังหมด) ใหมีการทาสี ตีเสน ติดหมุด แตเม่ือทางชมรมฯศึกษาใน
รายละเอียดการใชงบประมาณของโครงการก็พบวาไดมีการเพิ่มมูลคาของโครงการจากการติดต้ัง
หมุดกลางถนน ซ่ึงทางชมรมฯเปนหวงในจุดนี้เพราะท่ีผานมานั้นไมมีการดูแลอยางจริงจังจาก
ภาครัฐ ดังนั้นในป พ.ศ. 2545ทางชมรมฯจึงเสนอเสนทางจราจร 3 เสนทางเพื่อใหใชในจริง 
ประกอบดวย ถ.ลอยเคราะห - ถ.ราชมังคลา, ถ.ชางมอย – ถ.ราชวิถี และถ.เจริญประเทศ – 
สะพานมังราย โดยมีเหตุผลหลักคือ จักรยานควรจะวิ่งสองทางในถนนรถวิ่งทางเดียว และเปน
เสนทางท่ีเช่ือมตอระหวางคนท่ีอยูในคูเวียงกับนอกคูเวียง ซ่ึงจะเปนประโยชนกับนักเรียน ครู 
คนทํางานใน 4 เหล่ียมคูเวียงท่ีมาจากรอบนอก และนักทองเท่ียวก็สามารถเขามาเท่ียวชมสถานท่ี
สําคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา เนื่องจากท่ีผานมาพบวามีการเขาออกทุกวันในคูเมือง ท้ังนี้ทาง
ชมรมฯตองการใหเปนแบบอยางท่ีดีและจูงใจใหคนใชจักรยานจากเสนทางลัดเหลานี้ โดยการ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางใหท้ังคนในเมืองเชียงใหมท่ีใชรถใชถนนดูแลจักรยานและตํารวจเขาใจการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลเสนทางจักรยานใหเกิดข้ึนจริงกอนคอยขยายไปเสนอ่ืน เพราะมองวาการ
เร่ิมตนแบบปูพรมเหมือนกอนหนานี้ใชไมได ตองใชประสบการณท่ีเรียนรูมาใหเปนประโยชน 
และตองมีระบบจราจรท่ีเหมาะสมรองรับ เชน ในถนนบางเสนท่ีรถไมไดวิ่งมากก็ไมตองตีชอง แต
ใชสัญลักษณเพื่อบอกวาเปนชองทางจักรยาน เปนรูปจักรยานสีขาวในวงกลมสีน้ําเงิน ขนาด
ประมาณโตะอยูกลางถนนและมีลูกศรวิ่งไปมาสองขาง ซ่ึงมีความหมายวา รถจักรยานวิ่งสองทาง 
รถยนตวิ่งทางเดียว และในปายจราจรก็ตองมีการระบุวาจักรยานเขาได ผูคนท่ีใชรถใชถนนตองดูแล
จักรยาน แตในถนนบางเสนจะตองตีชอง ซ่ึงขอเสนอท้ังหมดนี้ของทางชมรมฯทางตํารวจกลับมี
ความคิดเห็นท่ีขัดแยง แมวาทางชมรมฯจะพยายามสงขอมูลใหศึกษาทําความเขาใจแลว เพราะ
ตํารวจยังเขาใจวาทําเสนทางจักรยานคือตองตีชองจักรยาน กระท่ังการทําทางจักรยานท่ีเวียงกุมกาม
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ก็ทําดวยความไมเขาใจ อาจกลาวไดวาเปนการสงเสริมใหคนเลิกใชจักรยานมากกวา เพราะไปทํา
จักรยานวิ่งทางเดียว ในขณะท่ีรถอ่ืนๆวิ่งไดสองทาง 

 
2) การเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง  

 
ชมรมจักรยานวันอาทิตย เชียงใหมกลาววาความเจริญของเมืองเชียงใหมนั้นคือการ

เนนความเจริญทางดานโครงสรางและการบริโภคมากกวาคุณภาพชีวิต เชน กรณีเร่ืองโครงการ
ขยายถนน เพราะเมืองเชียงใหมเปนเมืองเกา ถนนจึงมีแตถนนแคบเพราะเปนการพัฒนามาจาก
ทางเดินเทาและลอเกวียน จักรยาน และกลายมาเปนเสนทางรถยนตในปจจุบัน แตท่ีมองวามีความ
เจริญกาวหนามากคือ รถจักรยานยนต เพราะมีราคาไมแพงมากเกินไปประกอบกับคานิยมท่ีคนรูสึก
วาตนเองมีหนามีตาท่ีจะขับข่ีรถจักรยานยนตรมากกวาการปนจักรยาน แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีการ
พัฒนาเมืองเชียงใหมบางเร่ืองก็ทําไปโดยไมดูความเหมาะสมของยุคสมัยจึงเปนการพัฒนาท่ี
ลมเหลว กรณีของเสนทางจักรยานจึงเปนเร่ืองท่ีชัดเจนมาก กลาวคือ กรมทางหลวงเคยมีการทํา
เสนทางจักรยานจากแยกขวงสิงหไปถึง อ.แมริม แตเปนชวงเวลาในยุคท่ีไมมีใครข่ีจักรยาน หรือท่ี
เรียกกันวายุคสาวมอเตอรไซค นอกจากนี้ในเมืองท่ีมีถนนเล็กๆ ถามีกฎบังคับการจอดรถ เพื่อให
ถนนสามารถใชเปนเสนทางการสัญจรไดจริง ก็จะไมมีปญหาดังเชนทุกวันนี้ แตสวนใหญมักจะ
พบวาคนใหญคนโตก็จะเปนท่ีเกรงใจของตํารวจมากกวาคนท่ีใชจักรยานหรือรถจักรยานยนต 
ตํารวจเลยใหจอดรถยนตได แตทุกวันนี้ใครๆ ก็ซ้ือรถยนตไดทําใหท่ีไหนๆ ก็กลายเปนท่ีจอด
รถยนต ถนนจึงไมสามารถขยายได สวนเร่ืองการขนสงนั้น หากมีการนํารถไฟฟามาใชโดยไมได
ศึกษาความเหมาะสมของเมืองก็ควรท่ีจะกลับมาบริหารจัดการรถเมลของเทศบาลใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติไดจริง แมวาจํานวนรถที่ใหบริการจะมีจํานวนนอยแตวาถารถสามารถ
ใหบริการอยางตรงเวลา โดยมีเวลาระบุการทํางานจริง ซ่ึงจะทําใหคนก็ใชงานไดจริง เพราะรูเวลาวา
จะตองรอนานแคไหน 

นอกจากนี้ การที่เมืองเชียงใหมนั้นมีการพัฒนาโครงสรางเร่ืองการทองเท่ียว สราง
โรงแรม ซ่ึงการพัฒนาดานการทองเท่ียวนี้ทําใหคนเขาใจผิดคิดวาไนทบารซารเปนยานทองเท่ียว
จับจายซ้ือของ แตในทางกลับกันก็สรางความไมสวยงามใหกับถนนและสภาพบานเรือนท่ีอยู
ใกลเคียงคือ ซ่ึงนาจะจัดพื้นท่ีใหรถเข็นขายเปนโซน แตผูมีอํานาจกลับปลอยใหรถเข็นไปบดบัง
อาคารท่ีไดตกแตงไวอยางสวยงาม ทําใหคนไมอยากตกแตงบานตนเองใหสวยงาม  
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ดังนั้นจึงตองเลิกคิดให เชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคในทุกๆดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจ การคา การทองเท่ียว นั่นคือ การพัฒนาแบบโตเด่ียว โดยท่ีอะไรๆ ก็พุง
เปามาท่ีเชียงใหมเพียงแหงเดียวไมมีการกระจายไปท่ีอ่ืนเลย นอกจากน้ีเพราะเชียงใหมไมมีระบบ
ขนสงสาธารณะรองรับ เห็นไดวาคนท่ีมาจากจังหวัดอ่ืนๆเม่ือมาเชียงใหมแลวไมสามารถหารถ
โดยสารสาธารณะท่ีสะดวกสบาย เหมาะสมไดเชนเดียวกับกรุงเทพฯท่ีมีระบบรถเมลรองรับ การ
แกปญหาในทางปฏิบัติคือ ตองยกเลิกเสนทางท่ีรถส่ีลอแดงบอกวาเปนเจาของเสนทาง เพื่อปรับ
เสนทางใหรถประจําทางสามารถใหบริการในเสนทางท่ีมีคนใชเยอะ เพราะท่ีผานมารถเมลของ
เทศบาลนั้นใหบริการในเสนทางท่ีคนไมไดใชเยอะ คือเปนการจัดการท่ีไมไดมองประเด็นท่ีเปนจริง 
ซ่ึงอาจจะดวยการรวมกันกับฝายการเมืองท่ีมองวาส่ีลอแดงอาจจะเปนฐานทางการเมือง เพราะท่ี
ผานรถส่ีลอแดงนั้นไมเคยบริการตามเสนทางท่ีบอกไวแนนอนและเจาหนาท่ีขนสงเองก็รู แตกลับ
ยังรับรองวารถส่ีลอแดงมีเสนทางวิ่งของตัวเอง เปนการโกหกประชาชนหรือโกหกผูวาฯ ดังนั้นถา
ยิ่งปลอยใหคนใชรถยนตกันเยอะแลวจะใหข้ึนรถประจําทางที่ไมติดแอรก็คงยาก แตพอทํารถ
ประจําทางติดแอร กลับใหบริการในเสนทางท่ีไมเหมาะสม และไมมีเวลาใหบริการที่ชัดเจน 

การทํางานท่ีผานมาของชมรมฯจึงไดเนนการรณรงคสงเสริมใหคนใชจักรยาน และ
ผลักดันนโยบายสาธารณะท่ีตองมีเสนทางจักรยานเกิดข้ึน และพัฒนาระบบจราจรท่ีสงเสริม
สนับสนุนผูใชจักรยาน ซ่ึงเปนการพัฒนาการทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม และจะรวมกันทําใหเมือง
เชียงใหมไมจําเปนตองขยายถนน ทวาทุกวันนี้แผนการจัดระบบจราจรของจักรยานกลับติดอยูท่ี
เจาหนาท่ีตํารวจท่ียังไมเขาใจ แตวาทางชมรมฯมองวาควรจะดําเนินการรณรงคอยางตอเนื่อง มีการ
ผลักดันทางผูวาฯ เพราะวาทางเทศบาลฯ เองก็บอกวาพรอมท่ีจะสนับสนุน แตวาไมมีอํานาจหนาท่ี 
ซ่ึงสวนตัวหมองวาทางเทศบาลฯควรท่ีจะกระตือรืนรนในการเขามาดําเนินงานเร่ืองนี้ใหมากข้ึน จะ
ปลอยใหทางชมรมฯจัดการอยางเดียวไมไดแลว แมวาทาง สพช.จะมีคําส่ังใหผูวาฯเซ็นตอนุมัติให
เทศบาลดําเนินการ ใหตํารวจออกกฎระเบียบรับรองเสนทางจักรยาน แตวาทางตํารวจก็คาน โดยให
เหตุผลวา เสนทางจักรยานท่ีนํารอง 3 เสนนั้น ถนนแคบ ไมปลอดภัย นอกจากนี้ การใหจักรยานปน
สวนทางไดนั้นขัดกับกฎหมายจราจรมาตรา 139 ดังนั้นทางชมรมฯ จึงทําหนังสือไปท่ีผูวาฯ ใหเปน
ประธานเรียกประชุมในหนวยงานท่ีเกี่ยวของและส่ือมวลชน ในสถานที่ท่ีใกลเสนทางท่ีเสนอ 
เพื่อท่ีจะทําใหเห็นวาถาเสนทางจักรยานสามารถใชไดจริงจะเปนอยางไร แตผูวาฯก็ยังไมไดจัดการ 
ชมรมฯจึงมีการเคล่ือนไหว โดยติดปายท่ีหนาพุทธสถานวา “ผูวาฯเจา ทานมีโอกาสที่จะสนับสนุน
การเปดใชเสนทางจักรยาน” ซ่ึงเปนการทําใหเมืองเชียงใหมนาอยู นาเท่ียว ลดโลกรอน เพื่อชีวิต
พอเพียงได และก็มีปายของชมรมฯ ท่ีติดไวท่ีรร.คําเท่ียงอนุสรณ ตรงขามศูนยจราจรเชียงใหมวา 
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“คนเชียงใหมตองการหัวหนาจราจรเชียงใหมและผูการท่ีไมคัดคานเสนทางจักรยาน” นี่คือส่ิงท่ีทํา
และคงจะมีการทําอยู ซ่ึงทุกวันนี้ชมรมฯมีเครือขายชมรมจักรยานฯ เครือขายลดโลกรอน ภาคีคนฮัก
เชียงใหม ท่ีรวมกัน 

ดังนั้น ถาทําใหจักรยานใชไดดีในเชียงใหม คนก็จะมาเท่ียวเยอะ คนท่ีมาเท่ียวก็จะไม
มาอยูสองวัน แตสามารถจะอยูไดหลายวัน เพราะจักรยานสามารถใชไดสะดวกสบาย เพราะฉะนั้น
นักทองเท่ียวก็จะไดมาใชจายอยูในเมืองเชียงใหมในจํานวนวันท่ีมากข้ึน แลวอยาไดตระหนักวา
นักทองเท่ียวคุณภาพท่ีจายเงินทุกส่ิงทุกอยางตองบริการช้ันหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญจะอยูเพียง 2 วัน การ
ทําเชนนี้ไมมีประโยชน เพราะนอกจากจะไมกระจายรายได รายไดก็จะกระจุกอยูท่ีคนรวยๆ ดังนั้น
นักทองเท่ียวก็จะมากันเร่ือยๆตลอดป เปนการสรางภูมิคุมกันการทองเท่ียวของเชียงใหม ทําใหมี
รายไดตลอดท้ังป และมากข้ึนในชวงฤดูการทองเท่ียวดวย และหากมองวาเมืองเชียงใหมท่ีนาอยูคือ
ชีวิตประจําตองดีตอสุขภาพ คนเดินทางจากบานไปทํางานจะตองทันเวลา แลวก็คอนขางจะสบาย 
ไมตองแยงกันไป ไมตองเบียดเสียดกันไป ไมตองฝาจราจรท่ีรถติด อะไรท่ีมันหางจากกรุงเทพฯให
มากท่ีสุด ซ่ึงสาเหตุของปญหาตางท่ีเกิดข้ึนของเมืองเชียงใหมนี้กลาวไดวาเปนปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
เกิดจากการทํางานของภาครัฐ ท่ีมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก เม่ือกลุมตองการแกปญหา แตเม่ือ
ประสานไปกับผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติมักไมไดรับการตอบสนอง จึงทําใหส่ือความคิดไปไมถึง 
และไมทําใหเกิดการแกปญหา 

 
3) ขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
 
สําหรับการมีสวนรวมของชาวเมืองเชียงใหมนั้น หากมองจากมุมของชมรมฯก็อาจ

กลาวไดวา ชาวเชียงใหมไดเขามามีสวนรวมในเร่ืองจักรยาน คือปจจุบันมีชมรมเยอะ แตวาไมมี
บทบาท คือคนท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนนี่ยังมีไมมาก ดังนั้นตองอาศัยคนท่ีสูไปรวบรวมมา แตวาถา
เราหยุดเคาก็หยุด แตปญหาก็คือไมมีคนท่ีมาชวนคุยอยูตลอดเวลา  สวนคนเชียงใหมท้ังหมดในเร่ือง
การขยายถนนมันกระทบกับคนที่อยูอาศัยอยางใกลตัวและชัดเจน จึงเห็นวาคนเหลานี้มีการติดปาย
ผาตอตาน คนเหลานี้สามารถทําได แตเร่ืองจักรยานกลับเปนเร่ืองรองสําหรับเคา ถาสงเสริมเร่ือง
พวกน้ีแลวหันมาชวยกัน ไมจําเปนตองขยายถนน เพียงแตวาเพราะวาไมคอยไดใช ก็เลยอาจจะไม
แนใจหรือไมคอยเห็นชัด มองไมออกวาจักรยานจะไปชวยเหลือยังไง คือ รถประจําทางและจักรยาน
จะชวยได แตตองไมใชรถประจําทางคันใหญ เปนคันขนาดท่ีมีอยู แตวาวิ่งใหเปนเวลา 
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และถาเสนทางจักรยานไมเกิด เพราะตํารวจเปนใหญ เปนรัฐตํารวจ มันจะมองไมเห็น
อะไร เพราะวาคําถามท่ีมีการศึกษาวิจัยไววา “ถาทางจักรยานดี ปลอดภัย จะใชไหม” แลวท่ีมีคน
ตอบไว 80% วาจะใชนั้นจะไมเห็นและจะเปนแคนามธรรม ดังนั้นเพื่อทําใหจังหวัดเชียงใหมเปน
เมืองพัฒนาท่ีนาอยูควบคูกับการสรางจิตสํานึกใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา และ
แกปญหาของเมืองอยางแทจริง จึงตองทําใหมีเสนทางจักรยานเปนนโยบายสาธารณะ และทาง
รัฐบาลในสวนกลางก็สงเสริม ท่ีสําคัญคือ ตองสงเสริมใหขาราชการใชจักรยานจากบานไปท่ีทํางาน
อยางสมัครใจ สําหรับคนท่ีอยูในระยะ 5 – 10 กม.และเม่ือสงเสริมใหใชก็ตองมีอะไรตอบแทน เชน 
ถาข่ีจักรยานเต็มวัน 50 วันหนึ่งป แลวมีสุขภาพคอนขางจะดี ลาปวยคอนขางจะนอย ก็ควรจะเอา 50 
วันนี้เปล่ียนเปนวันพักผอนประจําป ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 กวาวัน ก็เอาไปเปนวันหยุดอีกหนึ่งวัน 
และถาใครใชท้ังป ก็เอาวันหยุดไปเพิ่มอีก 5 วัน อยางนี้เปนตน เพื่อเปนส่ิงจูงใจ ซ่ึงเหตุผลท่ีตอง
สรางส่ิงจูงใจ เพราะวาการข่ีจักรยานทําใหสุขภาพดี และสามารถทํางานท่ีมีประสิทธิภาพได ดังนั้น
ควรจะมีนโยบายมาจากสวนกลาง และควรจะมีการทําบันทึกลงเวลาในกลุมของผูใชจักรยาน โดย
อาจจะเร่ิมทําฐานขอมูล เพื่อใหเห็นวาเราประหยัดพลังงานไปเทาไหร และสําหรับผูท่ีไมไดใช
จักรยานแตแอบไปลงช่ือก็ใหถือวาเปนความผิด และอาจจะทําออกนโยบายวา ถาใชจักรยานทุก 50 
วันจะสามารถเอามาลดภาษีปายวงกลมรถยนตได 10% เพราะวาทําใหถนนพังนอยลง ปลอยมลพิษ
นอยลง และความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุนอยลง ดังนั้นเบ้ียประกันก็ควรจะลดลงเปนสัดสวนกัน
ไป ซ่ึงภาครัฐควรจะทํา ตรงนี้  

ดังนั้นเม่ือทุกคนไดเรียนรูวาตนเองทําอะไรไดอีกหลายอยาง แตในชีวิตประจําวันทุก
คนตองเดินทาง ซ่ึงตรงนี้ตองทําใหได เพราะวาทุกวันนี้น้ํามันเกือบ 40% ใชเพื่อการเดินทางและ
ขนสงในชีวิตประจําวัน ถาทําใหจักรยานใชไดมากก็จะลดการใชสวนนี้ไดเยอะ และคนจะเร่ิมเห็น
คุณคาและเร่ิมหันมาใชมากข้ึน และถาถามวาถาทําเสนทางจักรยานแลวใครจะมาใช สวนตัวมองวา
คนท่ีเขาออกเมืองกวา 20% เคาจะมาใชในเวลาไมนาน และคนท่ีใชรถยนตเคาอยากประหยัด ซ่ึง
สวนตัวมองวาอยางนอย 5% ของคนท่ีใชรถยนตจะเปล่ียนมาใชจักรยานถามีเสนทางจักรยาน 
เพราะวาเดินทางไมไกลอยูแลว และถามวาทําไมเคาไมใชมอเตอรไซค ตรงนี้สวนตัวมองวาคน
หลายคนเม่ือถึงวัยหนึ่งจะเลิกใชมอเตอรไซคเพราะมันนากลัว  

การแกปญหาเ ร่ืองถนนในเมืองเก า  คือ  จะตองมีระบบขนสงสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ และใชจักรยาน แตวาชองทางจักรยานมันใชตนทุนตํ่ามาก จึงตองทํากอน ถาทําสอง
อยางนี้แลว เมืองเชียงใหมไมมีปญหาเร่ืองถนนแคบ ใหมีการควบคุมการจอดรถสวนตัว สงเสริมให
คนใชพื้นท่ีทําเปนท่ีจอดรถเปนช้ันๆ และใครจะซ้ือรถจะตองมีหลักฐานพิสูจนวามีท่ีจอดรถทั้งท่ี
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ทํางานและท่ีบาน และสําหรับรถจักรยานที่ข่ีในเมือง ตรงไหนท่ีเปน 4 แยกใหญท่ีมีไฟจราจร 
ดานหนาจะตองหามรถอ่ืนไปจอด ตองเปนชวงเฉพาะจักรยานเทานั้น เพราะวาจักรยานไมปลอย
มลพิษ ก็ไมควรใหจักรยานไปสูดดมไปเสียจากรถอ่ืน ทําเสนทางจักรยานว่ิงสองทางในเสนทางท่ี
ลัดท่ีสุดนอกจากน้ี ชมรมจักรยานวันอาทิตย เชียงใหม ยังมีวิธีในการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม
ในกลุมเด็กเยาวชน คือ เม่ือกอนเคยทําผานผูปกครอง ซ่ึงผูปกครองมองวาถึงจะมาข่ีวันอาทิตย แตวา
วันธรรมดาก็ข่ีไมไดอยูดี เพราะไมมีเสนทางจักรยาน ทางชมรมฯเคยทําโครงการไปท่ีโรงเรียน เพื่อ
รวมกันทําโครงการจักรยานเพื่อการเรียนรู คือทางชมรมฯมีหลักการวา อยากใหโรงเรียนมีจักรยาน
ไวสําหรับใหครูพานักเรียน ยกหองเรียนพาไปเรียนรูนอกสถานท่ีโดยไมตองใชรถ  
 
5.1.4 กลุมชาวบานวัดเกต 
 

การเคล่ือนไหวทางสังคมของชาวบานวัดเกตนั้นเร่ิมตนจากการรวมกลุมแบบเฉพาะ
กิจ กรณีการจัดทําผังเมืองรวมเชียงใหม ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของชาวบานในหลายๆ
ดาน แตเนื่องจากปญหายังไมไดรับการจัดการแกไขอยางรอบดานรวมท้ังมีปญหาอ่ืนเกิดข้ึนมาอยู
เร่ือยๆ จึงทําใหเกิดการขยายเครือขายการทํางานท่ีกวางมากข้ึน และทุกวันนี้ท่ีมีการขยับเปนกลุม
รักษบานรักษเมือง ซ่ึงเปนการรวมกันของกลุมชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการการขยาย
ถนน โดยมีเปาหมายหลักในการทํางานคือ เพื่อสรางความอยูเย็นเปนสุขใหกับยานวัดเกต ผลักดัน
ใหภาครัฐไดทําในส่ิงท่ีถูกตองดีงาม เพื่อใหเกิดส่ิงท่ีดีงามข้ึนในสังคมเมืองเชียงใหม กลาวคือ เปน
ความถูกตองตามธรรมนองคลองธรรม ไมใชถูกตองตามกฎหมายอยางเดียว เพราะชาวบานตางก็
รูสึกวาเมืองเชียงใหมและวัดเกตเปนบานของเรา  

 
1) วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม  

 
กลุมชาวบานวันเกตมีวัตถุประสงคในการทํางานคือ ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเมือง

เชียงใหมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน โดยเฉพาะการจัดทําผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม โดย
ศึกษาถึงรายละเอียดของผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม และจัดทําขอเสนอแนะท่ีสะทอนผลกระทบของ
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมตอเมืองเชียงใหม ท้ังดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานภูมิสถาปตยกรรม
และทัศนียภาพ รวมไปถึงดานประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในเขตพ้ืนท่ีชุมชนในเมืองเชียงใหม 
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โดยสมาชิกของกลุมประกอบดวย คณะทํางาน คือ ชาวบานในยานวัดเกตประมาณ 20 คน และคณะ
ท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูนําศาสนาของชาวบานในวัดเกต ไดแก ผูนําศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และซิกข 
และกลุมชาวบานวัดเกต 

การทํางานของชาวบานยานวัดเกตนั้นจะเนนท่ีการตรวจสอบนโยบายรัฐเร่ืองการวาง
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกาศใหพื้นท่ียานวัดเกตเปนพื้นท่ีสีแดง นั่นคือเปนพื้นท่ีเพื่อ
ธุรกิจ ซ่ึงสงผลกระทบกับชาวบานวัดเกต ชาวบานจึงรวมตัวกันเพื่อคัดคานผังเมืองรวมฉบับ
ดังกลาว แตการวางผังเมืองรวมนั้นเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน คนหลายกลุม และพอมีส่ือหรือขาว
เผยแพรออกไป ขณะท่ีปญหาก็ยังไมไดถูกแกไข ชาวบานจึงยังคงทํางานกันตอไปและทําใหมีคนท่ี
สนใจการทํางานของชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนอยูเร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
นอกจากนี้การทํางานของชาวบานยังเปนลักษณะการทํางานกันดวยใจ ไมมีองคกรใดใหเงินทุน
สนับสนุน ชาวบานชวยกันระดมทุนในกลุมชาวบานดวยกันเอง และบางคร้ังก็ไดรับการสนับสนุน
จากกัลยาณมิตรซ่ึงเขามาเปนบางโครงการ เชน โครงการบานม่ันคง ดังนั้นการทํางานท่ีผานมากลาว
ไดวาชาวบานวัดเกตทุกคนชวยกันระดมเงินในการทํางาน เชน โครงการปายพูดได ซ่ึงพอตอง
ทํางานรวมกับคนหลากหลายกลุมก็มีปญหาเกิดข้ึนบาง เชน ไฟลงานหายบาง ทํางานซํ้าซอนกันบาง 
พอถึงข้ันตอนการพิมพเพื่อนํามาใชในการประชาสัมพันธ ก็ยังคงมีความผิดพลาดที่ทางชาวบาน
ควบคุมไมได ทําใหชาวบานตองเสียท้ังเวลา เสียท้ังเงิน ทายท่ีสุดชาวบานก็ยายโรงพิมพใหม 
จนกระท่ังเม่ือพรอมท่ีจะติดต้ังปายแลว แตเจาของบานกลับไมรวมดวยแมวาในชวงแรกท่ีติดตอไป
ทางเจาของบานจะเห็นดวยก็ตาม เพราะปญหาในข้ันตอนการผลิตทําใหงบประมาณท่ีมีไมพอตอง
ขอความรวมมือสนับสนุนเร่ืองงบประมาณเพ่ิมเติมจากเจาของบาน   

 
2) การเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง  

 
กลุมชาวบานวัดเกตมองวา เมืองเชียงใหมมีการเติบโตอยางไรทิศทาง เพราะ

วัตถุประสงคของเมืองไมชัดเจนข้ึนอยูกับผูบริหารและนักการเมือง ไมไดอยูบนพื้นฐานของการมี
สวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง ไมมีการถามความคิดเห็นและไมไดเคารพสิทธิของ
ชาวบาน ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหมท่ีเห็นไดชัดคือ จาก “อยูเย็นเปนสุข” เปน “อยู
รอนนอนทุกข” แมทางผูมีอํานาจจะบอกวาเปนการพัฒนาเพื่อความเจริญของบานเมือง แตสําหรับ
ชาวบานจากเดิมท่ีเคยอยูอยางสงบเงียบรมเย็นเปนสุข มีตนไม แตตอนนี้ตองทนรับฟงเสียงเพลง
ท่ีมาจากรานคา รานอาหาร คาราโอเกะ แหลงบันเทิงท้ังหลาย และจากยานพาหนะของวัยรุนท่ีมัก
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ทําเสียงดังรบกวนตอนดึกในชวงท่ีถนนวาง หรือกระท่ังหลายคร้ังท่ีตอนกลางวันก็จะมีเสียงดังสนั่น
ของกลุมคนที่ขับรถชอปเปอร กลาวไดวาเปนส่ิงรบกวนจากการเจริญ เปนส่ิงท่ีชาวบานไมพอใจ 
นอกจากนี้ชาวบานวัดเกตยังไดรับผลกระทบจากรานขายเหลา คนเมา มีท้ังการเฉ่ียวชนทรัพยสิน
ของชาวบาน และทําใหพื้นท่ียานวัดเกตสกปรก ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐมองวาคือความเจริญ แตชาวบานกลับ
มองวาเปนการพัฒนาท่ีมุงคิดแตท่ีจะเอาเงินเฉพาะหนา โดยลืมคิดถึงผลเสียท่ีจะตามมาในอนาคต 
และยังก็ไมรอบคอบ ไมรอบดาน ขาดองคความรูและหลักวิชาการในการวางแผนพัฒนา ซ่ึงเห็นได
ชัดจากกรณีเร่ืองการวางผังเมืองบริเวณยานวัดเกต ท่ีกลับสรางปญหาใหกับชาวบาน อาจกลาวไดวา
นโยบายของรัฐบาลมักจะขัดแยงกัน โดยรัฐจะอางวาทําเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกพื้นท่ี แต
ชาวบานกลับมองวาไดรับผลกระทบมากมายจากการพัฒนาเหลานี้ 

อาจกลาวไดวา ในอดีตเชียงใหมเจริญแบบไมมีตึกสูง แตชวงกวาสองทศวรรษท่ีผาน
มากลับพบวาเมืองเชียงใหมมีตึกสูงผุดข้ึนมากอยางชัดเจน สาเหตุหนึ่งคือเทศบาลนครเชียงใหมได
อนุญาตใหสามารถดําเนินการกอสรางได อีกนัยหนึ่งคือ อํานาจของเงินมีมากกวาการคัดคานของ
ชาวบาน ดังจะเห็นวาทุกวันนี้มีการรุกลํ้าแมน้ําปงมากข้ึนซ่ึงเปนฝมือของคนรวย เพราะวาคนรวยไม
กลัวอะไรดวยความม่ันใจท่ีตนเองมีเงิน สวนคนจนกลับจะกลัวกฎหมายมากกวา รวมท้ังแหลงโลกีย
มีผูหญิงแตงตัวไมสุภาพ บางสวนก็ออกมาเรียกแขกอยางโจงแจงดังเชน ถนนลอยเคราะห ซ่ึงสราง
ความลําบากใหพระและชาวบาน เชน พระวัดพันตอง และบางสวนจะพบวาลูกหลานของชาวบาน
ในยานดังกลาวกลับไมรักษาบาน/ท่ีดินซ่ึงเปนสมบัติของครอบครัวและชุมชน นั่นคือพอพอแมตาย
ลูกหลานก็ขายบานเลย รวมท้ังรานเหลาตางๆท่ีมีเต็มเมือง สงสียงดังรบกวนตอนดึกๆ ซ่ึงเจาของ
รานก็มักจะแกไขปญหาเสียงดังเฉพาะในชวงท่ีถูกรองเรียน แตไมกี่วันหลังจากนั้นก็กลับมาสงเสียง
ดังเหมือนเดิม แมบางคนจะพยายามเสนอชาวบานใหแกไขดวยการปดหนาตาง เปดแอรเพื่อท่ีจะได
กันเสียงรบกวนตางๆ แตชาวบานกลับเห็นวาทําไมจะตองเปดแอรในฤดูหนาวซ่ึงอากาศดีอยูแลว  

นอกจากนี้เนื่องจากเมืองเชียงใหมไมมีระบบขนสงมวลชน ทางเทศบาลจึงไดเซ็นต
สัญญาอนุมัติโครงการสรางระบบขนสงมวลชนเชียงใหม ดวยงบประมาณ 8 พันลานบาท แตทวา
ไมไดใหขอมูลแกประชาชนวาระบบถนนกับระบบการขนสงท่ีวางโครงการไวนั้นสอดรับกันหรือ
เปลา จากโครงการท่ีระบุวารถไฟฟาท่ีจะมี 5 นาที/คัน แลวถนนก็แคบ ดังนั้นจึงตองขยายถนน ซ่ึง
ตรงนี้ชาวบานไมรูขอมูล แตถาเชียงใหมมีระบบขนสงมวลชนท่ีดี ก็ไมจําเปนตองขยายถนน รวมท้ัง
ชาวบานเองก็ยินดีจะใชบริการระบบ ซ่ึงทางเทศบาลควรท่ีจะเชิญแกนนํารถส่ีลอแดงเพ่ือเขามา
พูดคุยกันรวมกันจัดระเบียบและสรางใหระบบขนสงมวลชนดีข้ึนและใชไดจริง ซ่ึงหากมองยอนไป
ในอดีตก็จะพบวาเชียงใหมเคยมีระบบขนสงท่ีใชไดจริงและเหมาะสมกับชีวิตชาวบาน ในทายท่ีสุด
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แมวาจะมีการยกเลิกระบบขนสงมวลชนแตชาวบานเองก็ยังไมรู สวนระบบขนสงมวลชนท่ีมีอยูทุก
วันนี้ก็ไมไดชวยใหการดําเนินชีวิตของคนในเชียงใหมดีข้ึนเลย เพราะท้ังไมตรงเวลาและเสนทาง
ใหบริการก็สับสนไรระเบียบ 

 และเม่ือพิจารณาผลกระทบของความเจริญของเมืองเชียงใหม ในมิติทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กลุมชาวบานวัดเกตสะทอนวา หากมองทางดานบวก เมืองเชียงใหม
มีขนาดใหญข้ึน ดูเหมือนเศรษฐกิจจะดีข้ึน เศรษฐกิจการคาเจริญข้ึน ชาวบานทํามาหากินงาย และ
เปนแหลงอาหารของเมืองคือหากสังเกตจะพบวาในเมืองเชียงใหมมีรานขายอาหารเปดบริการตลอด 
24 ช่ัวโมงท่ัวท้ังเมือง ขณะท่ีบางจังหวัดจะหารานคาเพื่อซ้ืออาหารในเวลากลางคืนยากมาก แสดง
ใหเห็นวาเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีรานอาหารบริการอยางหลากหลายสําหรับคนท่ี
อยูในเมืองทุกระดับ ตลอดจนแสดงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ซ่ึงทุกอยางรวมอยูท่ีเชียงใหม  

ขณะท่ีขอเสียคือ คนในเมืองเชียงใหมไมมีภูมิคุมกันตอการพัฒนา ท้ังท่ีเชียงใหมมี
สถาบันการศึกษาทุกระดับ มีกิจกรรมและความทันสมัยเกือบอยาง อีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณ
ดานอ่ืนๆ แตเม่ือเมืองขยายตัวเร็ว มีความสะดวกสบายในการเดินทาง แตถาคนในเมืองเชียงใหมใช
ชีวิตอยางไมมีภูมิคุมกัน รับทุกอยางท่ีมาจากภายนอก โดยไมพิจารณาอยางรอบคอบวาส่ิงเหลานั้นดี
หรือไมดี แตมักจะคิดวาส่ิงท่ีมาจากภายนอกจะตองดีเสมอ อีกนัยหนึ่งคือ การมองโลกในแงดีก็เปน
จุดท่ีทําใหเปนพิษภัยกลับมาสูสังคมของเราได แลวเด็กเยาวชนก็ไมรูวาส่ิงท่ีเขามานั้นดีหรือไม จึงก็
รับเอาทุกอยางท่ีเขามา นอกจากน้ีอาจจะเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการเล้ียงดูของไทยดวย 
กลาวคือ ไมไดใหความรูและสอนใหเด็กเยาวชนแยกแยะวาอะไรดีหรือไมดี ทําใหเด็กเขาใจวาวาส่ิง
ท่ีมาจากตะวันตกและญ่ีปุนตองดีเสมอ ส่ือตางๆก็ทําใหรูปลักษณของวัฒนธรรมเหลานั้นดูดี ดู
แปลกใหมและทําใหคนเขาใจวาเปนส่ิงท่ีดี แตส่ิงเหลานี้กลับเขามาแลวทําใหวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
คนเชียงใหมเปล่ียนไปในทิศทางท่ีนาเปนหวง นําไปสูกระบวนการสังคมไรราก เพราะวาไมไดมี
การปลูกฝงวารากเหงาของสังคมเราเปนอยางไร ส่ิงท่ีดีหรือเสียก็ไมรู แตรับวัฒนธรรมใหมท่ีเขามา
ท้ังหมดเพราะเช่ือวาของใหมตองดีเสมอ ตรงน้ีนาเปนหวงคือ เหมือนกับรูแตเขา ไมรูเรา รบรอย
คร้ังยังไงก็แพ ดังนั้นถารูเขารูเรา รบรอยคร้ังก็ชนะท้ังรอยครั้ง เพราะเรารูวาขอดีขอเสียอยูตรงไหน 
แตถาเราไมรูอะไรเลยก็จะอันตรายมาก นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดจากการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม 
คือปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพราะทุกวันนี้ประชาชนตองล็อครถ ปดกระจกเวลา
ขับรถ แมกระท่ังตอนกลางคืนถาโดนรถชนก็ยังไมกลาออกมาดูวารถเสียหายมากนอยเพียงใด 
เพราะวาไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้น สวนนี้มองวาเพราะประสิทธิภาพของตํารวจในการทํางานมีนอย อีก



91 

ท้ังจิตสํานึกเพื่อการระแวงภัยใหประชาชนของตํารวจก็ตํ่า ยุคสมัยเปล่ียนพึ่งใครไมได ตองพึ่ง
ตัวเอง สวนเด็กเยาวชนก็ตองดูแลอยางใกลชิด ปลอยไมได ไมรูวาภัยจะเขามาทางไหนบาง 

อยางไรก็ตามสําหรับการเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาของเมืองเชียงใหมของกลุม
ชาวบานวัดเกตนั้น เม่ือทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เขามาจุดประกาย ในการ
ปรับปรุงยานวัดเกตุใหเปนยานทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จึงเกิดกระบวนท่ีเร่ิมจากการมองวาอนุรักษ คือ 
การรักษาของเกาท่ีมีอยู คือมรดกทางวัฒนธรรม แตวาเม่ือเขามาจุดประกาย และททท.ก็ไมได
ดําเนินการตอ นอกจากนี้ทาง ททท.ก็ยังเคยคิดวาจะเอาบริษัทรับจางเขามาบริหารจัดการส่ิงท่ีมีอยูใน
วัดเกต แลวกลุมก็มานั่งคุยกันวา ส่ิงท่ีทางรัฐจะมาทําใหเรานั้นตรงตามท่ีตองการหรือไม ส่ิงท่ี
ชาวบานกลัวคือ ทางรัฐจะเขามาเก็บส่ิงดีๆไปแลวก็เหลือไวแตปญหาไวใหชาวบานเก็บกวาดแกไข 
เหมือนกับท่ีททท.เคยทําไวหลายๆท่ี ซ่ึงพวกชาวบานกลัวกันตรงนี้ การที่จะเอาส่ิงท่ีเรียกวา การ
พัฒนา เขามา จึงตองทําดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และดวยความยินยอมพรอมใจของชาวบาน 
ไมใชอยูๆก็โยนโครงการมาท่ีชุมชน ชาวบานท่ีอยูในพื้นท่ีไมใชสัตวท่ีอยูในกรง ซ่ึงเม่ือมีกอนเนื้อ
กอนหนึ่งโยนเขามา แลวใหคิดดูวาปฏิกิริยาของคนในนั้นจะเปนอยางไร ก็คือการเขาไปงับเศษเนื้อ
นั้นท่ีก็คือเงินจากงานวิจัย ซ่ึงทุกวันนี้เงินท่ีเขามาจากงานวิจัยมันเหมือนกันหมด คือมันดูเหมือนเปน
การเอ้ืออาทร แตอีกดานหนึ่งคือ “ฉันให” มันไมตางกับการโยนเศษเน้ือ   

ตอมามีนักวิชาการมาจากสถาบันการศึกษาตางๆหลากหลาย เชน มช. ราชภัฏ เปนตน 
คือ เปนโครงการใหญท่ีสนใจเฉพาะของเกาๆ ในชุมชน และททท. ก็แคตองการจะปดถนนขายของ 
[ถนนคนเดิน] ซ่ึงถามองกันจริงๆแลว ถนนคนเดินขายของกับถนนคนเดินจริงๆนั้นไมเหมือนกัน 
เพราะปดถนนคนเดินนั้นจะเปนธรรมชาติ คือชาวบานอยูตรงไหน อยูอยางไร นักทองเท่ียวก็จะเดิน
มาเห็นมาพบเอง แตวาหารปดถนนขายของคือการจัดฉาก ทําใหตอมาชาวบานต่ืนตัวในเร่ืองการ
รวบรวม อนุรักษของเกาแกท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึงคําถามท่ีชาวบานสะทอนไปถึงทางททท.ประมาณ 8 
ขอ กลับไมไดคําตอบกลับมาเลย เชน สําหรับรถของเจาของบานท่ีจะเขา – ออกในบริเวณนี้จะทํา
อยางไร ขยะเปนงานของใครตองเก็บ หองน้ํา ถาเสียงดังดึกๆ กลางคืนใครจะรับผิดชอบ แลวสิทธิ
ประโยชนหนาบาน – หลังบานท่ีทาง ททท.จะใชนั้นเปนของใคร ถาเปนของชาวบานแลวชาวบาน
ตกลง แตถาใหคนอ่ืนมาเก็บเงินคาท่ีหนาบานแลวยังทําใหเขา – ออกบานยากแลวชาวบานก็ไมเห็น
ดวย ชาวบานก็รับฟงดวยความเครียดมาก และพอ ททท.ไมสามารถตอบคําถามของชาวบานวัดเกตุ
ได ก็เอาชาวบานวัดเกตุไปเปรียบกับชาวบานท่ีอ่ืนท่ีไมคัดคาน หรือต้ังคําถามกับการทํางานของ
ททท. เชน ชาวบานท่ีวัวลาย ซ่ึงชาวบานวัดเกตุมองวาทาง ททท.จะมองแบบเหมารวมไมไดวา
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ชาวบานทุกท่ีตองเหมือนกัน และ 3 เดือนตอมาทาง ททท.ก็มาแจงกับชาวบานวัดเกตวา จะไมเอา
โครงการมาทําท่ีวัดเกตแลว โดยจะยายไปทําท่ีทาแพแทน 

และเนื่องจากกลุมชาวบานวัดเกตมีความรูสึกหวงแหนตอศิลปวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษ
ไดส่ังสมไวและยังหลงเหลือสงผานมาจนทุกวันนี้ ซ่ึงเปนของชาวบานวัดเกตทุกคน โดยธรรมชาติ
ของชาวบานวัดเกตนั้นจะมีการรักษา อนุรักษ วัฒนธรรมในวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง ดังนั้นไม
จําเปนท่ีจะตองมาพัฒนาใหอนุรักษ ซ่ึงชาวบานก็ไมไดรอวาใครจะมาชวยตนเองอนุรักษดวย แตจะ
ทํากันไปเร่ือยๆ ดังนั้น ชาวบานวัดเกตจึงขับเคล่ือนการทํางานดวยตนเอง ชาวบานรวมกันระดมทุน
ผานกิจกรรมตางๆ เชน ผาปา กฐิน และตามกําลังของแตละคน โดยไมไดเขียนโครงการของ
งบประมาณสนับสนุนจากองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และเปนการทํางานผานสายใยความ
ผูกพันระหวางพี่นอง มีความยืดหยุน มีการพูดคุยกัน ไมมีโครงสรางการทํางานท่ีแนนอนตาม
รูปแบบองคกร ไมมีใครเปนหัวหนาใคร ทุกคนเทาเทียมกัน เพราะฉะน้ันปญหาจึงเกิดข้ึนใน
บางคร้ังเพราะบางทีความคิดท่ีตางกันก็ทําใหไมยอมรับในองคความรูท่ีมี และบางคนก็ยังมีอคติกับ
คนท่ีไมใชคนท่ีมีอํานาจแบบขาราชการ นักวิชาการ เปนตน เปนความรูสึกท่ีจะเช่ือคนท่ีดูดีมีอํานาจ 
ชาวบานวัดเกตยังทํางานเคล่ือนไหวผานผูนําศาสนาดวย โดยหลีกเล่ียงการปะทะกัน เนนการทํางาน
เพื่อใหไดใจคน คือ ชาวบานวัดเกต มากกวาการจะดึงดันเพียงเพื่อวัตถุ ถึงแมวาผลท่ีออกมาจะสราง
ความเสียหาย แตทางกลุมชาวบานท่ีทํางานก็จะไมซํ้าเติม หรือเอามาเปนประเด็นในการตําหนิคนท่ี
คิดผิดพลาด แตชาวบานวัดเกตจะมองไปขางหนา  

ชาวบานทํางานท้ังในการรักษา อนุรักษในพื้นท่ี ในระหวางชาวบานวันเกตดวยกันเอง 
มีการรวบรวมขอมูลแหลงโบราณสถานตางๆ และก็มีการทําหนังสือรองเรียนสงไปยังหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ พรอมลายเซ็นตของผูนําศาสนาท้ัง 4 ดวย ซ่ึงการเรียกรองก็จะใหขอมูลท่ีเปนจริง ไม
บิดเบือนขอมูลเหมือนทางภาครัฐ และทางคณะกรรมการสิทธิเองยังสนับสนุนการทํางานของ
ชาวบานวัดเกต โดยเร่ิมจากการท่ีผังเมืองกําหนดใหพื้นท่ีของวัดเกตเปนสีแดง เปนยานธุรกิจ 
สามารถท่ีจะทําอะไรก็ได มีผับ บาร คาราโอเกะ ขณะท่ีชาวบานมองวาในเมืองเชียงใหม มี
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเหลืออยูใหเห็นอยางชัดเจนมันอยูในยานวัดเกตมากท่ีสุด และความรูสึกของ
ชาวบานท่ีตองการรักษาสมบัติของปูยาตายายเอาไว ทําใหชาวบานยานวัดเกตเอาเร่ืองของการ
อนุรักษเปนประเด็นในการเคล่ือนไหว ซ่ึงทุกวันนี้ทางผังเมืองก็เปล่ียนสีใหยานวัดเกตเปนสีเหลือง
ทะแยงขาว หมายถึงยานอนุรักษ และไมมีการขยายถนนเจริญราษฎรแลว และตอนนี้ชาวบานก็ยังยก
ประเด็นเร่ืองสถานศึกษา โรงพยาบาลเกาแกของเมืองเชียงใหมดวย เชน โรงเรียนปริ๊นสรอย,
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปนตน 
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อยางไรก็ตาม กลุมชาวบานวัดเกตก็ไมไดปฏิเสธการพัฒนา เพียงแตวาจะตองเปนการ
พัฒนาที่ทําเพื่อสวนรวมและชาวบานจริงๆ ไมใชการพยายามสรางผูนําในการตัดสินใจแทน
ชาวบาน และตองมีความโปรงใส รวมท้ังการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน แตในทางปฏิบัติกลับไมได
เกิดข้ึนจริง มีการซํ้าซอนจากระบบราชการใหญ เพราะพ้ืนฐานเดิมเราไปต้ังตนวาอบต.คืออําเภอ
เล็กๆ ทําใหระบบไมไดแกท่ีรากเหงา จึงกลายเปนกระบวนการแตกลูกแตกหลานการทํางานระบบ
ราชการ ซ่ึงราชการทุกวันนี้ท่ีมีหลายหนวยงานพัฒนาตัวเองไปไกล แตหลายหนวยงานก็ยังทํางาน
แบบเตาลานป และเม่ือพิจารณาสาเหตุของของปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนของเมืองเชียงใหม อาจกลาวได
วาปญหาท่ีชัดท่ีสุดในวันนี้คิดวาปญหาจากประการแรกคือ คน และประการที่สองคือ นโยบายรัฐ 
สําหรับคนก็คือ กิเลส ความอยากมี อยากเปนท่ีไมนึกถึงคุณธรรม มันเกิดมาจากสิทธิ คือมือใครยาว
สาวไดสาวเอา แลวถือวาการมีเงินคือส่ิงท่ีดี แลวก็ยกยองคนท่ีมีเงิน คิดวาคนมีเงินตองเปนคนดี
เสมอ ซ่ึงจริงๆมันไมใช แตมีท้ังดีท้ังไมดี สวนนโยบายรัฐ คือเพราะวาเปนลักษณะของการคิดแทน 
คิดวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดชาวก็บอกวา “ขอบคุณท่ีกรุณาคิดแทน แตวาถาหากดี คือกรุณาเอาไปพัฒนา
บานคุณกอนแลวคอยเอามาพัฒนาบานเรา”  

 
3) ขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 
สําหรับการการตระหนักถึงความสําคัญของการเคล่ือนไหวเพื่อสวนรวมของชาวเมือง

เชียงใหมกลุมชาวบานวัดเกตมองวา คนเชียงใหมรับรูวามีปญหาอะไรบางเกิดข้ึนในเมืองเชียงใหม 
แตวาในเมืองกลับยังคมมีอันธพาลอยู และโดยธรรมชาติคนเชียงใหมไมชอบไปทะเลาะกับใคร ใน
เม่ืออันธพาลเต็มบานเต็มเมือง ก็เลยทําใหคนเชียงใหมนิ่งเฉยมากกวา ซ่ึงตรงนี้ก็มีท้ังดีและเสีย ซ่ึง
หากเปนอยางคนภาคใตถาใครทําไมดีก็บอกวาไมดี แตคนเชียงใหมจะเฉย ซ่ึงทําใหคนท่ีทําไมดียาม
ใจ คิดวาตัวเองยิ่งใหญ แตดวยการเฉยของชาวเชียงใหมนั้นก็ทําใหไมเกิดการปะทะกันอยางรุนแรง  

อยางไรก็ตาม การทํางานของกลุมชาวบานวัดเกตุทุกวันนี้ท่ีมีการขยับเปนกลุมรักษ
บานรักษเมืองท่ีมีชาวบานจากท่ีอ่ืนรวมดวยนั้น ทางชาวบานวัดเกตไมไดขยายการทํางานออกไป 
แตวาพอชาวบานเห็นชาวบานวัดเกตทํางานแลวประสบผลสําเร็จก็เขามารวมดวย ซ่ึงสะทอนวาคน
เชียงใหมเร่ิมท่ีจะเขามามีการมีสวนรวมและตระหนักในการพัฒนาเมือง ซ่ึงทุกวันนี้แตละชุมชนเร่ิม
จากการศึกษาประวัติชุมชนของตนเอง ท้ังนี้ท้ังนั้นสาเหตุหลักท่ีคนเชียงใหมลุกข้ึนมามีสวนรวมใน
การพัฒนาเมืองตรงน้ี เพราะโครงการขยายถนน และชาวบานกลัววาจะตองเสียท่ีดินไป ซ่ึงจริงๆ
เปนจุดแตกหักท่ีควรจะออกมา แตจริงๆลึกๆแลวการสูญเสียท่ีดินเปนแคประเด็นแรก แตจะมีปญหา
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อ่ืนๆตามมา คือ ไมมีท่ีทํามาหากิน ตองร้ือบาน ไมคุมคา อาจจะตองยายบานซ่ึงไมรูวาจะไดคา
เวนคืนหรือไม ยายรานแลวลูกคาจะตามมาซ้ือหรือไม ขยายถนนใหญข้ึนหาลูกคายาก ซ่ึงตรงนี้จะ
เห็นวามันมีปญหาท่ีจะเกิดตามๆมาอีกมาก ในท่ีสุดวิถีชีวิตลมสลาย สะทอนใหเห็นวาทุกวันนี้การ
พัฒนามาถึงตนเองแลว แตหากมองโดยภาพรวมก็อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมของชาวเมือง
เชียงใหมก็ยังมีเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย เพราะวามันยังมีขบวนการอันธพาลในเมืองอยู เชน ทางศรีปง
เมืองจะข้ึนปาย แตทางอบจ.มาขอวาอยาข้ึน ชาวบานก็ยังยอมไมข้ึนอยู ซ่ึงชาวบานมองวาคนท่ีเคา
จายเงินมาใหชาวบานแลว ทุกอยางจะตองเปนไปตามท่ีเคาตองการ เหมือนคนที่ขายวิญญาณให
ซาตาน 
 ดังนั้นเพื่อทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองพัฒนาท่ีนาอยูควบคูกับการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา และแกปญหาของเมืองอยางแทจริงจึงตองเร่ิมจาก 
ภาครัฐหรือนักการเมืองจะตองเปดใจกวาง ใหความรู กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริง การจะทําอะไรในบานเมือง จะตองใหความรู เชน สงเอกสารถึงบานทุกหลังในพ้ืนท่ีท่ีจะทํา 
ขาวนั้นลงในส่ือทุกแบบ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ และตองมีเวลาใหชาวบานไดศึกษา ไดคิดตัดสินใจ 
แลวการรับฟงความคิดเห็นตองทําอยางจริงจัง ไมใชเอาเฉพาะคนกลุมท่ีเห็นดวยเขาไป แลวบอกวา
นี่คือการมีสวนรวม ซ่ึงถาเปนอยางนี้แลวชาวบานยังไมลุกออกมา มันก็คงเปนเร่ืองสวนบุคคลแลว 
แตวาทุกวันนี้ท่ีไมออกมาเพราะวาชาวบานถูกปดกั้นความรู นอกจากนี้เร่ืององคความรูตองมี
การศึกษาเรียนรูอยางรอบคอบ รอบดาน ขอมูลตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา พรอมท่ีจะนํามาใช
ในการวิเคราะห เชน ขอมูลภูมิศาสตร ประชากร ซ่ึงหาไดจากรายงานสถิติจังหวัด เปนตน ซ่ึงการ
ทํางานของหนวยงานภาครัฐจะตองทํางานอยางบูรณาการจริงๆ ไมใชสูกันอยางเดียว รวมท้ังการ
ทํางานแบบกระเปาใคร กระเปามันก็ทําใหเกิดปญหาดวย เพราะวาจะทําใหเกิดความคิดท่ีวา มัน
ไมใชงานของเรา ทําใหเกิดความไมรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
จริงๆ ควรจะเปล่ียนการทํางานท่ีเอาเงินเปนหลักมาเปนการทํางานท่ีเอางานเปนหลัก เพราะรูสึก
เสียดายเงินภาษีท่ีเสียไป และอีกเร่ืองคือ เม่ือมีโครงการออกมาแตละคร้ัง มันจะมีเร่ืองผูรับเหมาเขา
มา ซ่ึงถาเปรียบไปโครงการก็เหมือนแทงไอติม ท่ีถูกกินไป ละลายไปบาง กวาจะออกมาเปนงานนี่
เหลือ 50% ไดนี่ยังยากเลย แตในสวนการทํางานกับเยาวชนน้ันยังเปนประเด็นท่ียากในความเห็น
ของกลุมชาวบานยานวัดเกต โดยในยานวัดเกตเองก็มีแตละศาสนาก็พยายามทํางานกับเยาวชนอยู 
แตทางการเคล่ือนไหวของชาวบานวัดเกตก็ยังมีงานตองทําอยู การดูแลเด็กเยาวชนจึงเปนลักษณะ
ของการดูแลลูกหลานของตนเองกอน เพราะวาชาวบานเองยังตองมีงานอ่ืนๆ ท่ีตองทําอยู ตอง
แกปญหาอยู 
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5.1.5 ชุมชนสุเทพ 
     

1) วัตถุประสงคและโครงสรางของกลุมประชาสังคม  
 

การทํางานเคล่ือนไหวของชุมชนสุเทพเร่ิมจากการทํางานท่ีไมมีเปาหมายท่ีชัดเจน แต
เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีเกิดปญหาข้ึนในชุมชนพอดี ทําใหการทํางานมีวัตถุประสงคท่ีมุงเนนการ
รวมตัวเพื่อแกไขปญหาของชุมชน โดยไมไดวางเปาหมายการทํางานไวอยางชัดเจนมากนัก สวน
ใหญจะทํางานในลักษณะการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณดังนั้นจึงตองทํางานเพ่ือนาํไปสูการ
แกไขปญหาเหลานั้น  โดยสมาชิกของกลุมคือชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนสุเทพ  

สวนปญหาในการทํางานของกลุมคือ การทํางานของทีมงาน เพราะบางคร้ังในเรื่อง
เดียวกันสามารถวิเคราะหแนวทางในการแกปญหาท่ีตางกัน เพราะวาเจาหนาท่ีของทีมงานเองก็มี
ความหลากหลาย บางคนก็ใจรอนพรอมลุย บางคนก็ใจเย็น ดังนั้นเพื่อจัดการกับปญหาการทํางานท่ี
เกิดข้ึน ทีมงานทุกคนก็จะมาประเมินสภาพปญหาและรวมกันหาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีสุดแต
ละเร่ืองไปพรอมๆกัน และเม่ือไดขอตกลงรวมกันในแนวทางการทํางานแลว จากน้ันจึงแบงความ
รับผิดชอบในการทํางานหรือบางกรณีก็จะชวยกันทํางาน   

 
2) การเคล่ือนไหวตอประเด็นปญหาท่ีเกิดจากความเปนเมือง  
 
กลุมชุมชนสุเทพมีความคิดเห็นวา เมืองเชียงใหมนั้นเจริญแบบกาวกระโดดซ่ึงชัดเจน

มากในเร่ืองของความเจริญทางดานวัตถุ เชน การมุงพัฒนาไปสูระบบความเปนสากลมากข้ึน ท้ัง
ส่ิงกอสรางกเ็ปนรูปแบบตะวันตก ท้ังท่ีเมืองเชียงใหมเปนแหลงโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมเกาแก 
แตกลับใหความสําคัญเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหวัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหมตองสูญหาย เชน 
ภาษาทองถ่ิน การแตงกายท่ีมักจะเปนการผสมประยุกตท่ีไมถูกกาลเทศะ และในสวนความคิดเห็น
ของภาคีคนฮักเจียงใหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเจริญของเมืองเชียงใหมวา เปนการพัฒนาท่ี
กอใหเกิดความเจริญแบบไรทิศทาง 

ดังนั้นจึงทําใหเกิดผลกระทบของความเจริญของเมืองเชียงใหมในดานตางๆกลาวคือ 
ทางดานสังคม จากอดีตท่ีเชียงใหมเคยเปนสังคมชนบท กลับกลายเปนสังคมท่ีมีการโยกยายถายเท
มาก มีคนมาจากท่ีอ่ืนมาก ทําใหสังคมปจจุบันราวๆ 10 – 20 ป ทําใหส่ิงตางๆท่ีดีคอยถูกกลืนหายไป 
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ซ่ึงสังคมเดิมของคนเชียงใหมท่ีมีความเอ้ืออาทร ความเปนพี่นอง มีวัฒนธรรมท่ีเรียบงาย ซ่ึงจะเห็น
ไดชัดวาคนเชียงใหมคอยๆหายไป กลายมาเปนพวกนักธุรกิจท่ีเขามาหาผลประโยชนมากกวา สวน
ดานการเมือง การเมืองเชียงใหมยังมีรูปแบบท่ียังไมเปนรูปธรรม เพราะนักการเมืองก็ยังเปล่ียนหนา
ไปเร่ือยๆ ยังไมเห็นวาเขาไปทําอะไรเพื่อเชียงใหมอยางชัดเจน คือ นักการเมืองของเชียงใหมสวน
ใหญแลวถาเรามองต้ังแตทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติ ความพรอมหลายๆ ดานมันยังไมมี ท้ัง
นักการเมืองเองและประชาชนเอง ขณะเดียวกันดานดีของการเติบโตของเมืองเชียงใหม ถามองทาง
เศรษฐกิจมันก็ทําใหคนเชียงใหมมีสัดสวนของความยากจนนอยกวาท่ีอ่ืน สวนดานเสียคือ ทําให
วัฒนธรรมเสียหายและส่ิงแวดลอม ความเปนเมืองเชียงใหมมันหายไป อีกนัยหนึ่งคือ การเติบโต
ของเมืองเชียงใหมจะเทน้ําหนักเอียงไปทางดานลบมากกวา  

อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ชุมชนสุเทพพบวาปญหาท่ีเกิดจากการเติบโตของจังหวัด
เชียงใหมนั้นมีทุกดาน กลาวคือ ถาเร่ิมท่ีวัฒนธรรมประเพณี ก็คือเกิดการบดบังความเปนเอกลักษณ 
ตอมาเม่ือเราเปล่ียนแปลงไปสูความเปนสมัยใหม เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกใชไปอยางมากมาย 
เนื่องจากเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีทรัพยากรเปนทุนอยูแลว แตพอทุนนิยมเขามา ทุนนิยมกลับทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีดวยการใชอยางส้ินเปลือง ใชอยางไมไดดูวาจะมีความเสียหายหรือจะเกิด
อะไรขึ้น ซ่ึงในอนาคต ถายังใชกันอยางนี้ รุนลูกรุนหลานคงลําบาก ท้ังเร่ืองน้ําเสีย มลพิษ ปาเส่ือม
โทรม มีผลกระทบไปกันหมด เม่ือเชียงใหมกลายเปนเมือง ทุกคนก็ตางเขามาแสวงหาผลประโยชน
อยางไมสนใจ เพราะวาไมใชคนทองถ่ิน ซ่ึงพอเขามาหาผลประโยชนเพียงพอแลวก็จากไป แต
ทรัพยากรที่ถูกใชจนหมดไปแลวไมสามารถสรางใหมได เชน ปาไมถูกทําลาย การใชน้ํา ซ่ึงทุกวันนี้
ทุกอยางกระจุกตัวและแยงชิงทรัพยากรในชุมชนเมือง 

และปญหาท่ีมองวารุนแรงและสําคัญท่ีสุดคือ  ปญหาสังคม  เพราะวามีความ
หลากหลายของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากสังคมท่ีมีความเปนพี่เปนนอง เอ้ืออาทร ชวยเหลือกัน ก็
กลายเปนสังคมท่ีตัวใครตัวมัน และมีการแยงทรัพยากรมาใช ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมตามมา ไม
วาจะเปนปญหาขยะ น้ําเสีย เพราะไมมีการจัดการท่ีดี ดังนั้นเม่ือยอนกลับไปพิจารณาเช่ือมโยงกับ
ดานการเมืองก็จะพบวาบางคร้ังจังหวัดเชียงใหมมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเดียวกันหลายคน 
แตปญหาบางอยางกลับไมไดรับการแกไข เชน ปญหาขยะ แมวาจะมีเทคโนโลยีใหมๆ ในการ
จัดการ แตวาไมมีแกนหลักของนักการเมืองระดับชาติใหความสําคัญ เพราะหากปลอยให
นักการเมืองทองถ่ินดําเนินการเพียงดานเดียวนั้นก็เปนเร่ืองท่ีใหญเกินไป สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพ
ของคนท่ีมาเปนผูนํากลาวคือ คนท่ีเขามาเพ่ือหวังเพียงตําแหนง แตไมไดเขามาทํางานเพ่ือบานเมือง 
รวมท้ังแมวาเชียงใหมมี สส.จากพรรคเดียวกันหลายคนแตกลับไมมีใครจะคิดทําอะไรเพื่อเชียงใหม
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อยางจริงจัง คํานึงถึงเพียงเร่ืองถนน ซ่ึงทางกลุมมองวาเปนเร่ืองท่ีทองถ่ินสามารถจัดการได เพียงแค
สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณการเงินเทานั้น สวนปญหาใหญเร่ืองขยะซ่ึงเปนปญหาใหญจะให
ระดับทองถ่ินดําเนินการอยางเดียวไมได ตองใหระดับชาติเปนผูนําแลวทองถ่ินเปนฝายเสริม หรือ
อยางระบบน้ําเสีย ตองยกไปสูระดับชาติเพราะจะเห็นวาแมน้ําปง ซ่ึงเปนเสมือนแมน้ําแหงชีวิต แต
วาไมใชแคชีวิตคนเชียงใหม แตวาเปนชีวิตคนลําพูน และคนท่ีอยูตลอดสายของแมน้ํา ซ่ึงเกือบจะ
เรียกไดวาเปนสายน้ําท่ีหลอเล้ียงชีวิตของคนท้ังประเทศ ดังนั้นการท่ีรัฐมาสรางโครงการอะไรที่ตน
น้ําแตไมสามารถควบคุมได มันก็สงผลกระทบตอคนท้ังสายน้ํา จะเห็นวาปญหาทุกอยางมันเกี่ยว
โยงกันอยู ซ่ึงปญหาของเมืองเชียงใหมเองก็เปนแบบนั้น และอีกอยางคือคนเชียงใหมไมมีการรวม
ศูนยในการคิดทําอะไรรวมกัน สวนใหญก็จะตางคนตางคิด คิดวาตัวเองเกงแตความเกงกลับไม
สามารถเอามารวมกันได ทําใหการแกปญหาในเชิงรูปธรรมมันไมสามารถเกิดข้ึนได  

ดังนั้นการทํางานเพ่ือแกไขประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนของทางกลุมชุมชนสุเทพจึงมีความ
หลากหลายและยืดหยุน เนื่องจากชุมชนสุเทพมีลักษณะสังคมแบบท่ีสวนหน่ึงเปนสังคมชนบท 
สังคมเมือง และสังคมบางสวนมีท้ังเมืองและชนบทรวมกัน ซ่ึงการแกปญหาในชุมชนสุเทพที่มี
ท้ังหมด 15 ชุมชนก็ไมเหมือนกัน เชน หลังมช. ท่ีเปนทั้งเมืองและชนบทอยูรวมกัน คือมีท้ังคนท่ีมี
ความรูและไมมีความรู รวมทั้งคนท่ีรวยมากไปจนถึงคนหาเชากินคํ่า เพราะฉะนั้นวิธีการบริหาร
จัดการของกลุมคือ จะใหชาวบานสะทอนภาพของตนเองออกมา แลวทางกลุมจะแกไขไปเพ่ือให
เหมาะสมกับคนท่ีอยูและสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงการทํางานของกลุมในภาพรวมก็จะใหความสําคัญกับผูคน
ท่ีหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม เพราะวาท่ีชุมชนสุเทพมีท้ังชาวเขา ชาวเรา ผูอพยพมาจากท่ีอ่ืน 
ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการคือ จะลงพื้นท่ีและใหชุมชนสะทอนวาในอนาคตชาวบานตองการให
ชุมชนไปในทิศทางไหน ทางกลุมจะเปนพี่เล้ียง และคอยดูวาสวนไหนท่ีชาวบานขาดและสงเสริม
ดวย ดังนั้นในเร่ืองของการบริหารงานของเชียงใหมโดยภาพรวมในเขตเทศบาลท่ีมันไมประสบ
ความสําเร็จคือเพราะมันเปนการส่ังจากบนลงลาง มันไมใชจากลางข้ึนบน คือการบริหารจัดการ
แบบใหมจะตองสะทอนจากขางลางจริงๆ และจะตองรับฟงปญหาส่ิงท่ีเคาสะทอนมา ไมใชวาทาง
กลุมก็เขียนๆส่ิงท่ีเคาสะทอนมาและพับเก็บไว หรือวาขยี้ท้ิง เพราะฉะน้ันจะไมไดปญหาท่ีแทจริง 

ประเด็นหลักของการทํางานของชุมชนสุเทพคือ ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีทําใหไมเดินไปสูเทคโนโลยีสมัยใหมมากเกินไป คือ
พยายามดึง ใหรูจักเทคโนโลยีแตก็ไมไดปฏิเสธเทคโนโลยี คือจะตองใหชาวบานไปพรอมกับ
เทคโนโลยีใหได ไมใชวาวิ่งตามเทคโนโลยีไมทัน เพราะฉะน้ันจึงไปเนนในเร่ืองของการศึกษา ซ่ึง
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เคยคิดแตไมไดทํา คือ การสรางหลักสูตรทองถ่ินของเราเอง ใหลูกหลานไดรูวาในชุมชนสุเทพมีกี่
ชนเผา ใครมาจากไหนบาง ประเพณีวัฒนธรรมของแตละชนเผาเปนอยางไร 

ประเด็นท่ีเคล่ือนไหวเพื่อการแกปญหามาตลอดคือ เ ร่ืองการศึกษา และเร่ือง
ส่ิงแวดลอม การแกไขปญหาขยะ แตไมไดรับการเขามาสงเสริมจากระดับบน ซ่ึงทางชุมชนจึง
แกปญหาการท่ีทางระดับชาติไมเขามาสนใจสนับสนุนดวยการทํางานกับเด็กเยาวชนในชุมชน คือ 
มี 3 อยางท่ีทํา 1) การจัดเก็บจากเทศบาล 2) สรางท่ีเก็บขยะท่ีรีไซเคิลไดใหกับชุมชน 3) การสงเสริม
เด็กในโรงเรียน 5 โรงเรียน ใหเด็กหิ้วขยะท่ีรีไซเคิลมาจากบาน แลวช่ังไดเทาไหรใหครูจดไว แลว
พอโรงเรียนเอาขยะไปขายก็ใหเงินสนับสนุน ซ่ึงตรงนี้ข้ึนอยูกับวาทางโรงเรียนจะเอาเงินไปแบงกับ
เด็กเทาไหร เก็บไวทํากิจกรรมเทาไหร ซ่ึงทุกโรงเรียนเขารวม ซ่ึงทางกลุมก็ไมไดคาดหวังมากนัก 
คือมองวาถาวันหนึ่งแกไขได 10%  ปหนึ่งมันก็นาจะแกปญหาไดไมนอยเชนกัน ซ่ึงส่ิงท่ีไดมาคือ 
การปลูกฝงใหเด็กเห็นวาขยะมันไมใชเร่ืองของคนใดคนหน่ึง ถาชุมชนไมชวยกันแกแลว ก็จะเปน
เร่ืองยาก คือตองเร่ิมจากชุมชน แตขณะเดียวกันก็เอาเงินมาใหเปนรางวัลกับเด็กบาง ซ่ึงการปลูกฝงนี้
ตองสรางอยางตอเนื่อง และไดรับความรวมมือจากท้ังชุมชน ตัวเด็ก โรงเรียน และก็พอแมเด็ก และ
ผูนําทองถ่ิน มันตองชวยกันจึงจะไปได  

นอกจากนี้ทางกลุมยังมองเร่ืองส่ิงแวดลอม เพราะปญหาเองก็รุนแรงมากข้ึนดวย คือ
เม่ือกอนเปนชุมชนชนบท ยังพอมีท่ีดินเพียงพอในการกําจัดขยะ แตพอเมืองโตข้ึน ท่ีดินแพงข้ึน ทํา
ใหขาดพื้นท่ีในการจัดการขยะ และปริมาณขยะก็มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ รวมท้ังขยะเองก็มีหลาย
ประเภท ดังนั้นจะตองมีการจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเปนการทําลายส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
ประชาชนตางก็บริโภคส่ิงของตางๆอยางฟุมเฟอยดวย     

ขณะเดียวกัน เมืองเชียงใหมพัฒนาโดยไมมองอยางครบวงจร มุงแตพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมไปสูความเปนทุนนิยม แตไมไดมองเร่ืองการจัดการกับปญหาหรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เชน เร่ือง
ขยะ คือถาสงเสริมแตการทองเท่ียว โดยท่ีไมมีระบบการจัดการขยะท่ีดี เปนวิธีการจัดการแบบความ
เคยชินมากกวา ดังนั้นสาเหตุของปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนของเมืองเชียงใหมจึงเกิดจากในระบบของ
การจัดการท่ีไมครบวงจร ไมมองรอบดาน ทุกคน ไมวาผูประกอบการก็มาแสวงหาทรัพยากรที่มีอยู
แลว โดยท่ีไมไดหันกลับไปดูวาจะจัดการกับส่ิงตางๆใหคงทนถาวรยังไง คือมีคนท่ีเขามาแสวงหา
ผลประโยชนจากเมืองเชียงใหม แตไมไดกลับไปมองเลยวาจะทํายังไงใหเชียงใหมยืนอยูบนความมี
เอกลักษณของตนเอง ซ่ึงถาจะวาไปแลวฝร่ังท่ีมาเท่ียวเชียงใหม พัทยา ภูเก็ตนี่ตางกัน คือมาเท่ียว
เชียงใหมท่ีความเปนเมืองเกาโบราณ แตถาบอกวามาเท่ียวเชียงใหมเพื่อมาดูตึก 12 ช้ัน นักทองเท่ียว
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ก็ไมมา จะเห็นวาภาพความเปนเมืองเกาของเชียงใหมมีคา ซ่ึงชาวตางชาติสนใจมาก แตส่ิงท่ีเห็นคือ
วัดตางทาสีใหม ซ่ึงการสงเสริมตรงนี้ตองดูใหดี ไมใชทําไปตามความตองการเทานั้น 

ในทางปฏิบัติตองจัดการท่ีคนออกกฎระเบียบก็ไมไดอยูในพื้นท่ีนั้น คนในพื้นท่ีนั้นก็
ไมไดออกกฎระเบียบ เพราะฉะนั้นการท่ีรัฐดึงอํานาจไปอยูสวนกลางจึงเปนส่ิงท่ีไมถูกตองแตควร
จะใหความสําคัญท่ีเอกลักษณตางๆของเมือง อยางกรุงเทพฯออกผังเมืองท่ีกรุงเทพ แตกลับเอามาใช
ท่ีเชียงใหม บางอยางใชกันไมได ดังนั้นความเปนตัวตนของเมืองเชียงมันจึงควรอนุรักษ และภาครัฐ
ควรจะฟงแนวทางจากคนเชียงใหมดวย การขับเคลื่อนของคนเชียงใหมก็ตองมีข้ึนอยางเปนระบบ
ดวย ไมใชเอ้ือใหเกิดการใชประโยชนจากชองวางของกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมองวากฎหมายไมทันกับชุมชน เชน พรบ.การอนุญาตการกอสราง หรือ
ตึกสูง คือใชไมไดจริง เพราะยังใชกฎหมายป พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 แตทุกวันนี้ป พ.ศ. 2552 
แลว และการอนุญาตการกอสรางในตําบลสุเทพ ไมไดเร่ิมตนท่ีสุเทพ แตมันคือกลับมาจบท่ีตําบลสุ
เทพ คือ ในตรงนี้เปนเขตความปลอดภัยของกองทัพอากาศ เขตความปลอดภัยการบริพาณิชย กอนท่ี
จะใหเทศบาลเซ็นตสรางตึก จะตองผานความเห็นชอบจากสองหนวยงานขางตนกอน แตกลับ
กลายเปนเร่ิมท่ีสุเทพ ขอแบบฟอรมท่ีสุเทพ แลวไปขออนุญาตท่ีการทาอากาศยา และกองทัพอากาศ 
แตมาเซ็นตอนุญาตท่ีสุเทพ ท้ังท่ีหนวยงานตรงกลางมีอํานาจมากกวา แลวอีกอยางกฎหมายบอกวา 
ในเม่ือทุกอยางดําเนินการตามกฎหมายอยางถูกตอง เรียบรอย ผูบริหารหรือนายกอบต. จะตองเซ็นต
แบบภายใน 45 วัน ถาไมเซ็นตภายในเวลาน้ีก็จะถือวาละเวนหนาท่ีได ซ่ึงกอนท่ีจะออกมาไดออก
กฎหมายรวมกับชุมชน มีการกําหนดชั้น พื้นท่ี แตเพราะเราทํากฎหมายท่ีมันแยงกับกฎหมายแม 
เร่ืองมันจึงยังไมผานออกมาได แลวยังมีเร่ืองกฎหมายผังเมือง กฎหมายการบินอีกมากมาย ซ่ึงอันท่ี
จริงแถวหลังมช.ใหสรางไดถึง 30 เมตร แตจะไมให จะใหแค 12 เมตร แตไมมีกฎหมายออกมา
รองรับ ซ่ึงกฎหมายท่ีเอามาใชกับเมืองใหญๆมันไมทันกับปญหา คนสวนกลางเคาก็มองคนละอยาง
กับคนในชุมชน คนในพื้นท่ี ดังนั้นจึงตองไปสูในเร่ืองกฎหมายดวย  

 
3) ขอเสนอแนะตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
 
ปจจุบันการตระหนักถึงความสําคัญของการเคล่ือนไหวเพ่ือสวนรวมของชาวเมือง

เชียงใหมยังมีนอยมาก คือวิธีคิดของผูบริหารเองยังเปนแบบใชคนกลุมนอยตัดสินใจ โดยท่ีบางคร้ัง
อาจจะไมมีขอมูลท่ีตรงกัน โดยเฉพาะในปจจุบันส่ิงท่ีนากลัวท่ีสุดคือคนรุนใหมของเมืองเชียงใหม
ท่ีไมเคยไดรับรูอะไร 
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และสําหรับชุมชนสุเทพ ตองมองแยกออกเปน 2 สวน คือ มีท้ังคนทองถ่ินดั้งเดิม และ
คนท่ียายเขามาอยูใหม ซ่ึงคนด้ังเดิมท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงตางๆมาจนถึงปจจุบันนั้นเคาก็มีความรัก 
รักในความเปนทองถ่ิน อะไรท่ีเปนส่ิงดีก็อยากทีจะอนุรักษ มีความรักถ่ินฐานบานชองก็ยังมีอยู 
สวนคนท่ีมาใหมหรือนักธุรกิจเคาก็คงจะมองใหความสําคัญในสวนธุรกิจ แตก็ไมใชท้ังหมด บาง
คนก็หันหนาเขาหาสังคม มองเห็นปญหาของสังคมในอนาคตก็มาชวยกัน ซ่ึงอยางไรก็ตามคนใน
ชุมชนสุเทพท้ังหมดไมวาจะคนเกาหรือคนมาใหมก็ยังคงมีความรักในถ่ินฐานบานชอง รักในชุมชน
สุเทพอยู มีความสัมพันธ ยังมีการติดตอส่ือสารกันอยู แตอาจจะตองการหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปน
คนเช่ือมโยง และเพื่อจัดการความขัดแยง 

ดังนั้นเพื่อทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองพัฒนาที่นาอยูควบคูกับการสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา และแกปญหาของเมืองอยางแทจริง จึงตองสราง
สํานึกรักบานเกิดแกเด็ก และคนรุนใหมของเมืองเชียงใหม ใหไดเรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ิน ได
เรียนรูรากเหงาของตัวเอง และกลุมชาติพันธุท่ีหลากหลายในเมืองเชียงใหม ตองปลูกฝงความรักใน
วัฒนธรรมทองถ่ินต้ังแตยังเด็ก จึงตองใหมีหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อใหความรูท่ีเด็กไดรับนั้นเปนองค
ความรูของทองถ่ินท่ีแทจริง ซ่ึงท่ีผานมาการทํางานของชุมชนสุเทพนั้น นอกจากเร่ืองขยะก็จะมี
เร่ืองของการศึกษา คือ ใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เชน เราใหผูปกครองมาเปนกรรมการของ
ศูนยเด็กเล็กเปนผูบริหารเอง และสรางทิศทางในการบริหารเอง เพื่อใหเคาไดบริหารเองวาเคาอยาก
ใหลูกของเคาเปนยังไง สวนเด็กโตเราก็มีการสงเสริม แตท่ีเนนเด็กโตเพราะมองวาตองปลูกฝงท่ี
รากฐาน  

นอกจากนี้ ภาครัฐตองเปดใจและลงสูชุมชนท้ังหมด ไมใชนั่งอยูในสํานักงานแลวคิด
เอาเองวาเร่ืองนี้ตองแกอยางนี้ ซ่ึงระบบราชการของไทยน้ันบางคร้ังนักการเมืองลงพื้นท่ี โดยมีเปา
ของตนเอง แตวาชาวบานสะทอนมาอีกอยางท่ีนักการเมืองรับไมได ซ่ึงแตละคนยอมมีความคิดเห็น
ของตนเอง แตวาตองรับฟงผูอ่ืนดวย และตองลงพื้นท่ีทํางานอยางจริงจัง ไมใชวิ่งผานหรือให
ลูกนองลงแทน แตตองสรางความรวมมือของผูท่ีเกี่ยวของ ตองดึงเขามารวมกันแกไขปญหาหรือ
ชะลอปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และรัฐจะตองกระจายอํานาจอยางแทจริง ไมใชเพียงแบงงานใหทําท่ีมี
อํานาจในการตัดสินใจบางเทานั้น โดยท่ีรัฐควรจะเคารพการตัดสินใจของภาคทองถ่ินดวย และ
สนับสนุนตามความตองการของแตละพื้นท่ี โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังสวนภูมิภาคและ
ระดับชาติ และจะตองใหความสําคัญท่ีประชาชนและภูมิปญญาชาวบานดวย ซ่ึงท้ังหมดนี้ตองให
เวลาและยอมรับฟงความคิดเห็นจากขอเท็จของคนอ่ืนดวย 
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การจัดการความขัดแยงนาท่ีจะมีการใหมีองคกรท่ีเปนผูเช่ือมประสาน เพื่อชวยจัดการ
ความขัดแยงอยางจริงใจ ประชาชนก็ตองรวมคิดรวมทําในการชะลอการเปล่ียนแปลงใหมันชาลง 
และรวมกันรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองเกา  

 
 
 
 
 


